

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือยืนยันสิทธิ์ได้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิลลิค จำกัด (มหาชน) ดับบลิวเอชเอ อินเทลลิเจนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Copyright Control Section

DA X BANKK

รหัสปก CD G0261079
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เธอมีฉัน ฉันมีใคร	บอกมาแล้ว ได้อินแล้ว ที่เธอนั้น	DA endorphine	✓
2	รอฉันหรือเปล่า	เหตุที่ฉันไม่มีใคร เพราะว่ามีเธอ	Bankk Ca\$h	✓
3	เขียนในใจ ร้องในเพลง	แม้ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหน ฉันก็ยังไม่	DA endorphine	✓
4	กอด	ฉันเคยบอก รู้สึกจะเมื่อวันก่อน ซึ่งเธอ	CLASH	✓
5	สิ่งสำคัญ	ฉันไม่รู้ว่าจะหลังจากนี้ มันจะมีอะไร	วง Endorphine	✓
6	บทสุดท้าย	ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลบหลับตา	Bankk Ca\$h; DA endorphine	✓
7	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร	DA endorphine	✓
8	มิตรภาพเท่านั้น	มาเราไปมันสักตามประสาเพื่อนกัน	Bank CLASH	✓
9	อยากรัก ต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจ	เมื่อเค้าไม่รัก หัวใจก็ข้ำ น้ำตาก็ไหล	DA endorphine	✓
10	Number one	เห็นเธอแล้วบอกรักเธอเลยได้ไหม	BANKK CA\$h;หญิงลี ศรีจุมพล	✓
11	รักเลย	อ้อ อ้อ อ้อ...เคยคิดว่าเจอแล้ว	DA endorphine	✓
12	อย่า Say Yes	ลองมองว่าเธอคงไม่มีแฟน ไม่มีแฟน	Bankk Ca\$h;Twepee Southside	✓
13	แฟนไม่มีซะที	แฟนไม่มีซะที(What?)แฟนไม่มีซะที	BANKK CA\$h;เวย์ โทเทเนียม	✓
14	ของตายในมือเธอ	ไม่อาจลืมใจ ไม่ให้คิดถึง แต่ไม่เป็นไร	Bankk Ca\$h	✓
15	อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง	ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้าน่าจะมาร่วมทาง	วง Endorphine	✓
16	ดอยก็ยอม	ก็เหงาดลลลลมา ความรักเคยจกกลาง	Bankk Ca\$h	✓
17	ดูแลเขาให้ดีดี	เงินได้พูดคุยกับเขาแล้ว ได้เจอกับเขา	DA endorphine	✓
18	เขาชื่ออะไร	เขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดี	CLASH	✓
19	อย่าทำแบบนี้	มองฉัน บอกกับฉันที่ เธอจำได้ไหม	วง Endorphine	✓
20	ไม่ขอที่จะให้	รู้ดียิ่งกว่าใคร รู้ใจเธอดี น่าเสียด	DA endorphine	✓
21	ทำไม ได้แต่บอกทำไม	ปล่อยให้เค้าให้ยิ่งทำร้าย ให้กายใจ	BANKK CA\$h	✓
22	เพื่อนสนิท	เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงำ ความลับนั้น	วง Endorphine	✓
23	รับได้ทุกอย่าง	รู้ผูกใจว่าเธอไปไหนมา เห็นอยู่คำดา	CLASH	✓
24	รู้ทั้งรู้	ดีใจเมื่อได้ยินข่าวคราวของเธอ ยินดีที่	DA endorphine	✓
25	ยิ่งรักเธอเหมือนเดิม (ละครสดสายฟ้า)	คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน นวนดา	BANKK CA\$h	✓
26	เรื่องของเรา	เธออาจได้ยิน เสียงของบางคนบอกมา	DA endorphine	✓
27	ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรู้)	อย่าบังคับให้ฉันต้องรอ ว่าเธอเอง	CLASH	✓
28	น้ำเต็มแก้ว	วัน วันที่เป็นอยู่ เฝ้าทำเพื่อเธอ	วง Endorphine	✓
29	ขอเข็ดน้ำตา	เข็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหม	CLASH	✓
30	เมื่อเขามา...ฉันจะไป	รู้ดีแก่ใจ ว่าฉันเป็นใคร ไม่เคยคิดไกล	วง Endorphine	✓
31	เกินคำว่ารัก	ตั้งแต่วันที่ได้เจอเธอ...เท่าที่จำเธอ	CLASH	✓
32	สักวาปากหวาน	สักวาหวานอันมีหมั้นแสน ไม่เหมือนมัน	วง Endorphine	✓
33	โรคประจำตัว	โดนเธอเฝ้ามองจับตาดลลลเวลา	CLASH	✓
34	ยืมเข้าไว้	โธ่โธ่ว...น้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนเป็น	CLASH	✓
35	แอบ	ส่งยิ้มหวาน ข้างในเข็ดเดือน	DA endorphine	✓
36	หยุดฝันก็ไปไม่ถึง	มีคนเป็นล้านต้องหยุดตัวเอง	CLASH	✓
37	ภาพลวงตา	ภาพที่ทว่ามิเชื่อใจ ภาพที่ทว่าอะไร	DA endorphine	✓
38	ได้ยินไหม	ฉันรู้เธอรอฉัน รอฟังคำนั้นซักวัน	DA endorphine	✓
39	เพลงผีเสื้อ	ถ้าในโลกนี้เธอคือดอกไม้ ฉันก็เหมือน	CLASH	✓
40	หนาว	ฉันตรูปลายฉันมองภาพเธอ แม้ว่าภาพ	CLASH	✓
41	ดอกราตรี	ดึกลับดับแสง แอมแฝงในฟ้าราตรี	วง Endorphine	✓
42	ละครรักแท้	บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นต้อง	CLASH	✓
43	การเดินทางที่แสนพิเศษ	ฉันเองก็ไมรู้ ว่าที่เป็นอยู่ ที่เรา	DA endorphine	✓
44	เธอคือนางฟ้าในใจ	ทนมานานหัวใจเปลวเปลวเดียวดาย	CLASH	✓
45	ให้รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแห่ง)	ต้นเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง	DA endorphine	✓
46	เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป	ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ	CLASH	✓
47	ไม่ต้องรู้ว่าเรารักกันแบบไหน	ใครอาจจะไม่เข้าใจ ว่าความสัมพันธ์	DA endorphine	✓
48	ไม่รู้รักฉัน ไม่รู้จักเธอ	นั่งคนเดียวแล้วมองกระจก ที่สะท้อน	DA endorphine;Calories Blah Blah	✗
49	เพลงสุดท้าย	เคยพร่ำบอกหัวใจจะมีแต่เธอ แต่เธอ	CLASH	✓
50	ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน	เธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเป็นอยู่	DA endorphine	✓

New Release ฮิตทุกค่าย Vol.3

รหัสปก CD GX0561026
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	โปรดฟังอีกครั้ง	เราเดินทางมาไกล โปรดฟังเสียงเรา	COCKTAIL;เจ๋ง Big Ass	✓
2	เราไม่รู้จักกัน	เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน	ลูล่า	✓
3	ซ้ำเดิม	แบกความเจ็บเข้ามา แบกมาตั้งไกล	มาตัง ระดับดาว	✓
4	ถ้าฉันหายไป		ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	✗
5	อย่าร้องไห้		สิงโต นาโชด	✗
6	Tonight	จะลบ จะล้าง และจะลืมเรื่องร้ายร้าย	นิว นัสสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
7	บทเรียนของความเชื่อใจ	ลืมตาขึ้นมาก็คงได้พบแต่ความว่างเปล่า	เบน ชลาทิศ	✓
8	เธอหนอเธอ		แนน วาทียา รายนิรัตน์	✗
9	ไม่ต้องบอกฉันหรอก	ไม่ต้องบอกฉันหรอก ฉันไม่ยอมรับหรอก	พัทธิม จันทร์ทิพย์ แสงรังษี	✓

10	คนที่ไม่ใช่		O PAVEE	X
11	ธรรมดาที่แสนพิเศษ		นนท์ ธนนท์	X
12	เราและนาย (ล. Love Song ตอนเรา	วันคืนที่เนิ่นนานที่มีเราสองคน	อิมเมจ สุธิดา	✓
13	เสียเพื่อน	เพื่อนคือค่าที่มันยิ่งใหญ่ ค่านี้สำคัญ	Not Sleep	✓
14	เสีย		Methane	✓
15	ทำหาย		Ebola	X
16	โคตรเก๋า		Last Fight For Finish; Sunny Day	✓

ลูกทุ่งรับประกัน ฮิตล้านเปอร์เซ็นต์

รหัสปก CD GX0261060
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อย่าให้เขาขี้เต๋อ	เป็นหยิ่งคือเข็ดแวนนี้ มันขี้ตู่ขี้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	ทุ่งนางคอย	มองลิมลิวแล้วทิวพนา ไกลค่าอย่าสนยา	ตาย อรทัย	X
3	บุญผลา	บ่นาเชื่อว่าเขาสิมาพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
4	แค่อย่าหวั่น	บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนวาบเชื่อใจกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
5	ไผ่	ง่ายขบขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้	ตรี ชัยณรงค์	✓
6	เก็บเศษแก้ว (Cover)	ดวงตาชื่อ ๆ นี้หรือคือคนนอกหัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
7	เมียน		กิ้ง สภาพร สายรักษ์	X
8	ตัวอัยร้อย		เพชร สหรัตน์/เจมส์ เรืองศักดิ์	X
9	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวนานบึงนาที่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
10	ถ่มน้ำองไว้ตรงนี้ละ	อ้ายเมื่อยบ่นอที่ต่องพินท	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
11	ลิเท่ของให้บอกแ	แปลว่าหยิ่งน้ออ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ตาย อรทัย	✓
12	ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา	เบิ่งทางสิไปคือไกลเห็นอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
13	รั้วของชาติ สีชาติใจ		ดาร์ ดจว.	X
14	ยังจำ..ทกลิ่งที่เรอสิม	ถอยมาไกลตั้งตัวอ้าย ตั้งแต่วันอกหัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
15	ก.ข.ค.ก้างขวางคอ		เพชร สหรัตน์	X
16	I.C.U.(ไอ.ซี.ยู)		คู่แฝดโอเอ	X
17	กะฮักคือเก๋า		บ๊ิกไบต์ สายล้า	X
18	คนที่ใช่ได้แค่มอง	แต่คิดถึงเธอ ก็เหมือนล่องเกินมากไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
19	คำว่าฮักกัน มันเหี้ยกิมใส	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
20	ก่อนซี้ฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบ่ได้ยามฝน ฮักผู้กลางคนเลยบ	เต๋า ภูศิลป์	✓
21	สู้บ่ไหวอ้ายยอมเจ็บ		อาร์ต อุดมพร	X
22	แค่คนเก่า..(ที่เจ้าเขาฮัก)		บ๊ิกไบต์ สายล้า	X
23	ล่าชิงสายไสต	บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา บ่ให้ไผฮู้	ด็กแดน ชลดดา	✓
24	ขานน่องไปทางเฮียน		เด่นชัย วงศ์สามารถ;แพรวพราว แสงทอง	X
25	เดย์ฟ้าผ่า	เฮ้ามา มา มา มา มา สนุกเฮฮากัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
26	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
27	ฮักเจ้าจนตาย		เพชร สหรัตน์	X
28	รักแท้บ่ได้แปลว่าไ	คิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
29	น้ำตาหยดยังกอด like	ริ้เต็มอก..ว่ารักดกกระป๋อง บ่ได้	ตาย อรทัย	✓
30	แผ่นดินไหวในใจอ้าย		ดาร์ ดจว.	X
31	ไม้อ้อยไฟ		คู่แฝดโอเอ	X
32	เมียบ่ได้แต่	ข่อยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบ่ได้ใส	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
33	ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา	เพียงแค่อายก็มี อายก็มีโอกาสพบหน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
34	โยนใจให้หมากรัก	ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลัดโดนน้องแ	ด็กแดน ชลดดา	✓
35	แฟนใหม่ก็เอา แฟนเก่าก็รัก	เธอบอกให้รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
36	เดย์ต่อหัวใจ	ใสงามคือน้ำในขัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
37	อ้อมกอดเขมรารุ (ภ.อ้อมกอดเขมรารุ)	เหมือนใจฮักต้องมนต์ ฟาดลบบันดาล	เต๋า ภูศิลป์	✓
38	โห่งง	ละพอดแต่เปิดผะมานกั้ง สาวหมอลำสิพามวน	ด็กแดน ชลดดา	✓
39	ไสตแต่ในเฟซ	Like คือมาหา Like แมนคู่สาวทางใต้	สมบูรณ์ ปากไฟ	✓
40	คิดถึงจังเลย	ไม่ว่าจะกันนานคิดถึงจังเลย	ไมค์ ภิรมย์พร	X
41	มนต์รัก ด.จ.ว.	เมื่อแลงว่างบ อ้ายขอพ้อหน้าจ๊กน้อย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
42	รอฮัก	บ่รู้ว่าทนกับเงาได้ดมปานได้	หนิง บ้านนา	X
43	อ้ายบ่ลือกเฟสอ้าย		บ๊ิกไบต์ สายล้า	X
44	บ่พร้อมแต่บ่แพ้	ถ้าเป็นแผ่นดินไหว..ก็คงวัดได้	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
45	วาสนาสั่งมาเจ็บ	เมื่อวาสนาสั่งอ้ายมาน้ำตาไหลหล่น	สมบูรณ์ ปากไฟ	✓
46	30 จึงได้	จะบอกอ้ายตรง ตรง พี่ไม่ต้องง	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
47	คนใช่ เกิดซ้ำ	อยากฮักสิตาย แต่ก็อ้ายบ่เกิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
48	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
49	คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ	เตรียมจะไปแล้วใช้ใหม่ ก็เห็นเธอ	ตาย อรทัย	✓
50	ไม่ได้หมั้นแต่หัวใจหมั้นแรง	ถอยออกมาให้ห่าง จากความซ้า	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓

Signature Collection of นัท มีเรีย

รหัสปก CD GX0561024
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ไม้ออยกฟังกะแก้ว		นัท มีเรีย	X
2	ไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอ(ละคร365	ได้ตื่นมาทุกเช้า รู้ว่าเรายังรักกัน	นัท มีเรีย	✓
3	ยังรอเพียงเธอ	อดทนอยู่ตรงนี้เพียงคนเดียว	นัท มีเรีย	✓
4	ด้วยมือของเธอ (คือหัตถ์ถาวรองพิภพ)	อยากบอกเธอเหลือเกินอยากให้เธอได้ฟัง	นัท มีเรีย	✓
5	ตัวรักจากใจ (ตั้งดวงหทัย)	คืนวันที่ฝันไปในใจจึงรู้ดี	นัท มีเรีย	✓
6	สายสิบลีหัวใจ	หา ต้องหารอรอย ต้องค้นให้ดูให้รู้ไป	นัท มีเรีย	✓
7	กองไฟ (ละครเจ้าสาวสายฟ้าแลบ)	คอย...คอยมองดูเธออยู่เรื่อยมา	นัท มีเรีย	✓
8	อยากรู้ใจ [นิยายรักภาค 2]	จากนาที่ ที่พบเธอ ก็มีเพียงความ	นัท มีเรีย	✓
9	ฉันจะรอเธอ	เธออยู่ที่ไหนในรัศมีกาลมีดมน	นัท มีเรีย	✓
10	ฉันอยู่ตรงไหน	มองตาของเธอก็เจอเงาขวางอยู่	นัท มีเรีย	✓

11	รักอยู่คนเดียว (ละครเพลงสังข์)	ฉันไม่รู้ ว่าควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้	นัท มีเรีย	✓
12	มีวันนี้เพราะมีเธอ	บนเส้นทางที่ยาวไกล ไม่เคยจะลืม	นัท มีเรีย	✓
13	รักไม่ช่วยอะไร	รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน	นัท มีเรีย	✓
14	ขอโทษที่กวนใจเธอ	ฉันไม่คิดว่า คำว่ารัก ที่เอ่ยที่บอก	นัท มีเรีย	✓
15	ของขวัญวันปวดใจ	ฉันรู้ว่าเธอคงจะซึ้งใจ มีอะไรในกล่อง	นัท มีเรีย	✓
16	ฟ้ากับตะวัน	ฟ้า เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป	นัท มีเรีย	✓
17	อีกนานไหม	บอกกันไว้วันนั้นและฉันก็รู้	นัท มีเรีย	✓
18	อธิษฐาน	วันและคืนได้ผ่านเลยมา ผ่านมา	นัท มีเรีย	✓
19	จากเพื่อนคนหนึ่ง	เพราะว่าฉันบงเอิญได้รู้	นัท มีเรีย	✓
20	เพื่อนแท้คนสุดท้าย	เวลาที่ฉันเจ็บปวด เวลาที่ฉันหวาดหวั่น	นัท มีเรีย	✓
21	ขอฉันฝัน	ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู้	นัท มีเรีย	✓
22	ผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอ	มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน	นัท มีเรีย	✓
23	เกมของผู้แพ้	มองดีดี ว่าคนนี้เป็นใคร ไม่ใช่ฉัน	นัท มีเรีย	✓
24	คนเพียงคนเดียว	ไม่ต้องการเหลือความทรงจำ	นัท มีเรีย	✓
25	อย่าทำ อย่าทำ	บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น	นัท มีเรีย	✓
26	เดียวกันนะ	ทางซ้ายก็มีคนเชียร์ ทางขวาก็มีคนเชียร์	นัท มีเรีย	✓
27	ว่างเมื่อไรมาอีกนะ	ว่างเมื่อไรก็มาอีกนะ	นัท มีเรีย	✓
28	ปราศจากน้ำตาล	ฉันรู้ว่าเธอนะ อยากชิมของ	นัท มีเรีย	✓
29	เหมือนไม่มีใคร	อย่าเดินไปอย่างนั้น อย่ายืนขายอย่างนั้น	นัท มีเรีย	✓
30	ผิดหรือเปล่า	ได้แต่กังวล กลัวว่าเธอเสียใจ	นัท มีเรีย	✓
31	คนพิเศษ	ที่ทำให้ตื่นได้แต่เช้า และอารมณ์ดี	นัท มีเรีย	✓
32	อ้อมแขนที่ว่างเปล่า	เพียงลำพังผู้เดียว ในราตรีไรดาว	นัท มีเรีย	✓
33	อ่อนไหว	ฉันไม่เคยมีเธอ ฉันไม่เคยมีใคร	นัท มีเรีย	✓
34	ทุกที่มีแต่เธอ	บ่อย ๆ ที่เคยยืนคนเดียวลำพัง	นัท มีเรีย	✓
35	ยอมหมดเลย (ละครเจ้าสาวสายฟ้า)	อยู่ดีดีที่รักก็เดินชน มาเร็วจนไม่รู้ตัว	นัท มีเรีย	✓
36	รอยบาปที่ลบไม่ออก (ละครตราบาป)	เรื่องที่เกิดในวันวาน ผ่านมาแล้วเพียงใด	นัท มีเรีย;VieTrio	✓

มนต์เพลงราชินีลูกทุ่ง"พุ่มพวง ดวงจี
รหัสปก CD GX0261066
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	แฟนพุ่มพวง		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
2	ผู้ชายในฝัน	ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย หาผู้ชายถูกใจ	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
3	อ้ออ้อหลอจิ้ง	อ้ออ้อ หลอจิ้ง อ้ออ้อหลอจิ้ง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
4	กระแซะเข้ามาซิ	เขียบบ๊ายๆเข้ามาซิ กระแซะๆเข้ามาซิ	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
5	ห่างหน่อยถอยนิด	ถอยห่างไปนิดอีกนิดนั้นแหละ	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
6	สาวนางสังข์	หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนา	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
7	นัดพบหน้าอำเภอ	ความรัก ความรักเจ้าขา	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
8	นักร้องบ้านนอก	เมื่อสรียยนยาสนธยาหม่นกกา	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
9	อายแสงนีออน	แสงนวลๆชวนให้คนคลั่งคลี้	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
10	ดาวเรืองดาวโรย	ตอนทำนาข้าซื้อดาวเรือง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
11	ตะวันลับฟ้า	แสงสุริยจวนลาเหลี่ยมโลก	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
12	ทุ่งนางคอย	มองลิบลิวแก้วทิวพนา ใกล้ค่ำยาสนธยา	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
13	สาวเพชรบุรี	หนุ่มทุ่งกระโจมทอง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
14	จะให้รอ พ.ศ.ไหน		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
15	สงขาทิดม้น		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
16	ใครมีปิ่นเตือน		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
17	นางห้อง		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
18	สาว เอ.เอ็ม		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
19	นอนฟังเครื่องไฟ	โห ฮิ้ว โห ฟังเสียงคนโห	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
20	หมายขึ้นหมาก	เออ..เอ็ง..เออ..เอย เสียงเขาโห	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
21	สุดแดนแสนรัก	น้องรักพี่มากเกินไป	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
22	พรั้งนี้ฉันจะเป็นสาว	พรั้งนี้ฉันจะเป็นสาว	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
23	คนดั่งลิ้มหลังควาย		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
24	ข้าเจ็ดทีดีเจ็ดหน	อย่าเหิม อย่าเห่อทะเลเยอทะยาน	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
25	สยามเมืองยิ้ม	จงภูมิใจเกิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นหาส	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
26	ขุดดินแข่ง	มันเสียมันแสบแปลงๆ ที่ใจ	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
27	อุทิศหัวใจ		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
28	จูบแล้วลา	ลมจูบลูบลี้อ่าวรวงจนเมื่อดข้าวรวง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
29	อนิจจาถึงเจอร์	ถ้ามีเปลวไฟแล้วไม่มีควัน	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
30	บทรเย็นราคาแพง		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
31	เสียสาวเมื่ออยู่ ม.ศ.		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
32	พาร์ทเนอร์เบอร์ 5		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
33	อีโก้เข้ากรุง		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
34	ธรรมชาติโหด	มองนาใจแห่ง ฟ้าดินเหมือนแกล้ง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
35	ดวงตา ดวงใจ		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
36	คุณไม่รักทำไมไม่บอก	คุณไม่รักทำไมไม่บอกมาลวง	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
37	หนูล้อเล่น	รถเมล์บริการกันแจ้วสองแถวบริการดีดี	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
38	นึกว่าแน่แค้ไหน	ถือว่าหลอว่าเหล่าสาวหลายคน	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
39	คิดแล้วกลุ้ม		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
40	เปิดประตูใจ		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
41	เจอแต่คนชอบหลอก	เลือกผู้ชายเป็นแฟนสักก็ทน	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
42	ผู้ชายทำบุญชั	ห้างผู้ทรงศีลมิให้แสดงธรรม	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
43	บททางรอง	ถ้าเปรียบฉันเป็นเช่นตัวละคร	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
44	สาวมีเอม		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X

45	ลากกรุง	ตอลลากกรุง กลับทุ่งแดนไพร	พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
46	ผึ่งน้อยจากนา		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
47	กว่าจะเป็นดาว		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
48	พุ่มพวงชายผ้า		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
49	พุ่มพวงร้าง		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X
50	สัญญาที่ถูกลืม		พุ่มพวง ดวงจันทร์	X

7 Wonders 2018 Hits

รหัสปก CD GX0261076

วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	หัวใจรอคำว่ารัก		กัน นภัทร	X
2	รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป	นาที่สดท่ายของการพบนกใกล้เข้ามา	ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช	✓
3	ใกล้ชิดแต่คิดถึง(ซีรีส์ My Dear Lose)	จะอยู่จนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได้	กัน นภัทร	✓
4	พรหมลิขิตมึง		โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	X
5	คุณและคุณเท่านั้น	เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ	แกงส้ม ธนทัต	✓
6	เพลงของเธอ (ลา..ลา)(ล.ทอฝันกับม)	ในบางเวลาหากเธอจะเห็น	กั๊ว วรกร ศิริสรณ์	✓
7	กึกกักกัก (ล.ซิทคอม มือปราบกึกกักกัก)	กึกกัก กัก กัก กัก กัก กัก กัก กัก	ด้อม วราวุธ;ซิด กันตธีร์	✓
8	แพ่เธอ (ล.เสนาหา Diary แสบเสนาหา)	ฉันบอกลา จากเธอมานานแล้ว และไม่มี	แกงส้ม ธนทัต	✓
9	คำตอบที่ใช่คือเธอ	หากว่าเธอ ไม่แน่ใจ ในความสัมพันธ์ของเรา	อัสริยะภัทรมานพ (ฮัน)	✓
10	อยู่เพื่อรัก (ละครเจ้าเวง)	จากชีวิต ที่อยู่สาฟงไม่มีจุดหมาย	กัน นภัทร	✓
11	นิยาย	ความรักของเราที่เป็นอยู่ ไม่รู้จะไปไหน	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
12	ฝันไป...หรือเปล่า (ซีรีส์ U-Prince)	ไม่เคยจะคาดคิด ไม่เคยจะคาดฝัน	ฮัน HUNZ IPH;โฟกัส จีระกุล	✓
13	พูดได้แค่ใจ(ล.ทานตะวันจันทร์วาด)	ไม่เคยคิดว่าฉันจะมารักเธอ มันเลยเปลว	กั๊ว วรกร ศิริสรณ์	✓
14	ยังใจก็โดน	อยาามาช้า อยาามาย่า	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
15	รักแท้หรือแพ่ใจ (ล.เสนาหาไดอารี่)	ความรักที่มีในวันนี้ มันก็แสนดีมากมาย	แกงส้ม ธนทัต	✓
16	รักเธออยู่ดี (ประกอบละครปัญญาชน)	รักเธอ เธอไม่รู้ อยู่อย่างคนที่ไม่มี	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
17	มากกว่าคำสัญญา(คือคำว่ารัก)	ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไร ที่เราไม่ได้เจอกัน	ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช	✓
18	เจ้าหญิงในฝัน	ห่างกันเพียงลมหายใจ แต่มันก็เหมือนไกล	ด้อม วราวุธ	✓
19	ไม่มีสิ่งไหน	ใจที่มีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักที่	ใหม่ เจริญปุระ;โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	X
20	จะเป็นคนเดิมได้อีกไหม(ล.คู่ปรับสลับ)	เหมือนหลงอยู่ใน.. ที่ที่ไม่รู้จัก	กรณภััสสร ด้วยเศียรเกล้า;ฮัน HUNZ IPH	✓
21	รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภาพปร)	เวลาที่ล่วงเลย นั้นทำให้คนเปลี่ยนไป	กัน นภัทร	✓
22	รักเธอเหลือเกิน (ล.ทอฝันกับมวีน)	จากนาที่นี้ไป อาจเป็นเพียงไม่นาน	กั๊ว วรกร ศิริสรณ์	✓
23	เต็มใจ	เคยเป็นคนไม่สนใจอะไรที่ทำได้ตามที่คิด	แกงส้ม ธนทัต	✓
24	ไม่ต้องมีคำบรรยาย	จะแต่งจะเติมอ้อยคำ สักก็หมิ่นคำ	ด้อม วราวุธ	✓
25	คนไหนโสด	ได้โปรดเถอะ ได้โปรดเถอะ ถ้าคนไหน	แกงส้ม ธนทัต;โดม THE STAR 8	✓
26	คู่ปรับ	เจอกับวัน ทะเลาะเรื่อยไป คอยที่ไร..	ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช;เชน ปฏิภาณ หล่อเส	✓
27	ขอโทษที่รักเธอ	ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเท่านั้นและมันจะเป็น	แกงส้ม ธนทัต	✓
28	ฉันรักไม่พอหรือเธอขอมมากไป	กว่าฟ้าจะพาให้เรามาพบกัน กว่าเรานั้น	กัน นภัทร	✓
29	คนที่ไม่คู่ควร(ล.เพื่อเธอ)	ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข้ามา ให้รู้ว่า	กัน นภัทร	✓
30	Bad Valentine	มองคนมีความรัก มองไปก็ยังมี	กัน นภัทร	✓
31	เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ)	คนที่มีดม คนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ	กัน นภัทร	✓
32	รักเธอนิรันดร์ (ล.ปวงวันวาร)	ได้ยินเสมอ นีเธอไซ้ใหม่ หรือเสียงไม้	นภัทร อินทร์ใจเอื้อ	✓
33	คนไม่สำคัญ	แม้ไม่ใช่คนโปรด อย่างคนอื่นเขา	กัน นภัทร	✓
34	เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	เธอจะยังใจไม่รัก เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ	กัน นภัทร	✓
35	คำสัญญา (ละครกรรม)	ฉันไม่ได้บอกย่า ฉันไม่คำหั้น	กัน นภัทร	✓
36	อย่าชะล่าใจ (ล.ซิทคอม เสือ ชะนิ เก)	จุดนี้มันคงจะร้อน On the floor แคมีเธอ	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;รฐา โพธิ์งาม;แกง	✓
37	คนที่ไปกับเธอ (ซีรีส์รักฝันลม)	ลืมลืมมันไปซะอะไรที่ทำให้เจ็บปวด	แกงส้ม ธนทัต	✓
38	คนเล็กกันไม่ทำแบบนี้	เธอไปจากฉัน ฉันก็กลายเป็นคนแพ่	แกงส้ม ธนทัต	✓
39	มีจูบมัน	ไม่ใช่ครั้งแรก...ไม่ใช่เพียงพบ	แกงส้ม ธนทัต	✓
40	เส้นขนาน (POP VERSION)	อยู่ตรงนี้ ยังอยู่ตรงนี้ ฉันยังไม่เคย	แกงส้ม ธนทัต	✓
41	ฝ่ายเดียว (ซีรีส์ U-Prince)	มันก็ยังไม่พอ แต่เราสบตา มันก็ยัง	กั๊ว วรกร ศิริสรณ์	✓
42	คนเลวก็มีหัวใจ (ละครเรือนแพ)	ทางเดินที่มันอาจไม่สวยงาม คงทำให้	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
43	ไม่เคยมีใครมารัก (ละครเวทีหงส์เหนือ)	อยากจะทำอะไร ที่ทำร้าย ที่ทำให้เธอ	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
44	เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง(ล.รอยเล่ห์เสปหรั)	ฉัน...เหมือนคนไม่มีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ	โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
45	ลูกพี่ลูกน้อง (ละครลูกพี่ลูกน้อง)	อยู่กับอา และกับอา งานฉันหนะอยู่กับฟ้า	กัน นภัทร;โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์	✓
46	ร้ายกาจ	ถ้าไม่รู้จะ ก็จงรู้ว่า เรานั้น มีอะไร	ฮัน HUNZ IPH	X
47	สุดฟ้า สุดฝัน (ละครคู่ปรับสลับร่าง)	Wo oh..Wo oh.. คนหนึ่งหัวใจหนึ่งอะไร	กรณภััสสร ด้วยเศียรเกล้า;ฮัน HUNZ IPH	✓
48	SORRY	Oh my baby เธอได้ยินไหม ออกให้รู้	ด้อม วราวุธ	✓
49	บอกว่ายาน่ารัก	บอกไว้ก่อนให้รู้กันไป ออกจากบอออกเอาไว้ให้	ด้อม วราวุธ	✓
50	How to	ให้ดอกไม้ หาเรื่องไปเจอ ไม่เคยเว้นวัน	ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช	✓
51	ขอบคุณ		โตโน่ & The Dust	X
52	ไซลิ	ฉันเฝ้ามองเธอ เธอไม่เห็นสบตา	ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช	✓
53	ขอบใจนะ	ข้อความที่เธอเคยส่ง อะไรที่ทำได้ฉัน	มาดิง ระดับดาว;กัน นภัทร	✓

เพลงฮิตติดเทรนด์

รหัสปก CD GX0261067

วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	บุพเพสันนิวาส		ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)	X
2	ออเจ้าเอ๋ย		พีท พล	X
3	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เรา	ปองกล สืบซึ้ง(โปป)	✓
4	ถ้าฉันหายไป		ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	X
5	วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Wood)		แม็กซี เจมมานะ	X
6	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันแคคนทีเธออาจมองไม่เห็น ฉันแคคนที่	GETSUNOVA	✓
7	Good Morning Teacher	ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
8	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	X

9	เป็นเพราะฉัน		Polycat	X
10	ที่เก่า		MARC TATCHAPON	X
11	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
12	ข้าโม่งที่เป็นใจ	ติดดินคำคืนนี้ บรรยากาศดีดีกว่าคืนไหน	คชา นนทพันธ์	✓
13	ใกล้ชิดแต่คิดถึง(ซีรีส์ My Dear Love)	จะอยู่จนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได้	กัน นภัทร	✓
14	ลบนานาที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอถอดกับเขา	นิว นภัสสร ภูธรใจ;จีว ปิยนช เลืองจพร	✓
15	เหตุผล(ล.เรือนเบญจพิช)	คนบางคนต้องการไขว่คว้า รักแท้ให้	ฟิล์ม มงกช เจริญธรรม	✓
16	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
17	แอม	ฉันแอมบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้	หนุ่ม กะลา	✓
18	จำเป็นต้องปล่อยมือ	ฉันเห็นท่าของเธอมานานแล้ว	NOS	✓
19	ได้แต่ตัว	มิให้ฉันได้แต่ตัว ไม่เคยจะได้หัวใจ	อรรถพล เหล่าแสงไทย	✓
20	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร	THE MOUSSES	✓
21	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
22	ปล่อย (Miss)		Clockwork Motionless	X
23	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพายุที่มีออกไป	25 Hours	✓
24	แม่เกี้ยว	อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร้อม	ปาล์มมี	✓
25	หลอเลย	หัวใจ บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม ทบเพลงไป	พลพล	✓
26	คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)	Hello ดอนนี่ทำอะไรอยู่ อยู่กับใคร ที่ไหน	โอดิ ปราโมทย์	✓
27	ขวอน 2		Somkiat	X
28	บทสวดท้าย	ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลบหลับตา	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
29	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
30	ไม่อยากจะเป็นอย่างใคร(ละคร แหวนดอก)	เดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง	ยิปโซ อริย์กานดา มหาพฤกษ์พงศ์;พณิชา	✓
31	ทำไมต้องรักเธอ(ซีรีส์ 30ก่าลังแฉ่ว)	จากคนเคยสำคัญ มันก็กลายเป็นไม่สำคัญ	ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนาธิกร	✓
32	เรื่องของฉัน	ที่ให้เธอไปแต่หวังดี เท่าไรก็เท่าที่ฉัน	จิน่า ดี ภัทรชา เดอชชา	✓
33	ต้องมนต์ My Baby		ศรีณัฐ วินัยพานิช (ไอซ์)	X
34	เปล้า		ต้น ธนชิต	X
35	ควีนเหงา	ในวันที่พบเจอคนมากมายง่ายตายแต่ปลายนิ้ว	โอปอ ประพุทธ	✓
36	เธอไม่เคยรู้ [ชายไม่จริงง]	รักเธอแต่เธอไม่เคยรู้ ฉันรักเธออยู่	ใหม่ ดาวิกา	✓
37	บทเรียนของความเชื่อใจ	ลืมตาขึ้นมาก็คงได้พบแต่ความว่างเปล่า	เบน ชลาทิศ	✓
38	ใครสักคน (ล.สายเลือดมายา)	เคยมีบางคน ที่ฟ้าบังเอิญให้เจอกัน	พลอยชมพู	✓
39	ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน	ไม่คิดเลย ฉันนั้นกลายเป็นแบบนี้	กุลมาศ ลิ้มปฎิวรรานนท์	✓
40	เพียงสบตา		ลิเดีย ศรีณีย์รัชต์ วิสุทธิธาดา	X
41	พูดได้แค่ในใจ(ล.ทานตะวันจันทร์วาด)	ไม่เคยคิดว่าฉันจะมารักเธอ มันเลยเปลว	กิ้ง วรกร ศิริสรณ์	✓
42	รับได้ไหม	เธอ คนที่ดีพร้อม วันนี้อยอมทุกอย่าง	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
43	น้ำตาหยดสุดท้าย	ในเวลาที่ยืนท้องฟ้ามีดลลง มีดลลง	แก้ม วิชญาณี เบียงกลิ่น	✓
44	ทนได้ทุกที่	เจ็บและขำมาก็ครั้ง พลาดและพลังมากี่หน	มาดิง ระดับดาว	✓
45	ไม่ต้องบอกฉันหรอก	ไม่ต้องบอกฉันหรอก ฉันไม่อยากรู้อะไร	พริ้ม จันทร์ทิพย์ แสงรังษี	✓
46	แกล้ง	แกล้งที่ตัวเองนอนได้ไหม แกล้งจับมือ	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
47	บีแสบ (11)	บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน	Jetset'er	✓
48	ปรารถนาสิ่งใดฤ	อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน	COCKTAIL	✓
49	แสงสุดท้าย (G19 Version)	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	BODYSLAM	✓
50	ทุกด้านทุกมุม	หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็คืออย่างนั้น	Potato	✓

รวมฮิต เพื่อชีวิตอกหัก จัดเต็ม

รหัสปก CD G0261115

วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ศาลาพักใจ		กล้วย แสดมณี	X
2	ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ	จำไม่ได้หรอก เราเลิกกันแล้วมันจบไปแล้ว	แสน (นากา)	✓
3	จะตายเพราะรักเธอ	อยู่ได้หรือเปล่า ยังเจ็บยังเหงา	ดอน ปาละกุล	✓
4	หัวใจมันง่าย	มันก็ดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บขะมันง่าย	แซม แซมรัมย์	✓
5	สุดแต่ใจจะไขว่คว้า	เหมือนกำแพงถูกเขาปล่อยร้าง	โท ธนาวดี	X
6	วอนพ่อขุน	กราบพ่อขุนราม ผมมาตามผู้หญิงคนหนึ่ง	ชัย สาณวัฒน์	✓
7	เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา	ได้ข่าวว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยต้อง	เสถียร ทামী	✓
8	ไม่ขอเป็นคนแรก แต่ขอเป็นคนสุดท้าย	อยากมีความรัก ก็ครั้งก็ตามใจ	ด็ก วรรณกร	✓
9	คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ	ลืมไปแล้วหรือใจ ว่าเธอทำอะไรเอาไว้	แสน (นากา)	✓
10	รักหมดใจ ใจหมดรัก	ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ	กล้วย แสดมณี	✓
11	คนนี้ผมขอ	ที่ก็รู้ว่าผมไม่รวย ไม่มีเท่าพี่มี	แซม แซมรัมย์	✓
12	ไอ ซี ยู	บ่อยๆที่ฉันต้องรับสายแทนเธอโดยไม่มี	ดอน ปาละกุล	✓
13	ยึดเยื้อ	จะไม่แค่นเคือง จะไม่โทษใคร	โท ธนาวดี	✓
14	เรียนรามตามรัก (วอนพ่อขุน 2)	กราบพ่อขุนราม ผมมาตามหารัก	ชัย สาณวัฒน์	✓
15	แววตาที่ถูกเมิน	ดวงตาฉัน...มีค่าแค่เพียงแอมมอง	เสถียร ทামী	✓
16	พรุ่งนี้เธอคงรัก	มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไม่รักฉัน	ด็ก วรรณกร	✓
17	เก็บปากไว้กินข้าว	ก็คนที่เธอ บอกรักด้วยความมันง่าย	แสน (นากา)	✓
18	รักสามเส้า		กล้วย แสดมณี	X
19	บ้าหรือเปล่า	นั่งมองดวงดาวคอยเฝ้าให้ดาวร่วงหล่น	แซม แซมรัมย์	✓
20	ไม่สมศักดิ์ศรี	หน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดี ไม่มีวัน	โท ธนาวดี	✓
21	ฝากบอกผู้ชายคนนั้นที่	ฉันเข้าใจ ว่าเธออยากไปกับเขา	ดอน ปาละกุล	✓
22	จากโต๊ะข้างด้วยความหวังดี	นั่นแฟนของใคร ลูกทิ้งเอาไว้ในฝัน	นายสน	✓
23	ผิดแผน	เดิมทีเคยอยู่คนเดียวกัน	โท ธนาวดี	✓
24	อยากพบบ้านฟ้า	อยากพบบ้านฟ้าเข้ามาซักครั้ง	เสถียร ทামী	✓
25	ห้ามไม่ได้หรอกคิดถึง	ลมก็ยังพัดไป น้ำก็ยังไหลอยู่	ด็ก วรรณกร	✓
26	คนน่าเบื่อกับคนน่าเบื่อ	รู้ ว่าบางทีเธอเองก็แข็ง เรื่องที่	แสน (นากา)	✓
27	ดีสองหน้า		กล้วย แสดมณี	X
28	โทษฐานของการมาสาย	เมื่อเธอแค้นเขาให้เห็น หัวใจฉันก็	นายสน	✓

29	ฟ้าส่งมาฆ่า	อยู่ลำพังมันวังเวง กอดตัวเองมานานนาน	โท ธนาวดี	✓
30	เลวมากหรือ	ฉันทรมานใจใหม่ หากลบกับความคิด	ชัย สาณวัฒน์	✓
31	อยากแข่งแต่ต้องแกล้งยินดี	เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์	กล้วย แสดมป์	✓
32	อย่าหวังความเศร้าไว้เหงาลำพัง	รับรู้ความซ้ำ เมื่อเขาทิ้งไป ให้จมอยู่	เสถียร ท่ามือ	✓
33	ความคิดถึงฝากใครมาไม่ได้	ไม่อยากฝากลมกลิ้งซ้ำใครเขา	ด็ก วรรณกรณ	✓
34	ยังไม่ตายอีกหรือ	ยังไม่ตายอีกหรือ ถ้อยคำที่เธอหักทลาย	แซม แซมรัมย์	✓
35	ยิ่งบ่อยยิ่งดี	ชื่อห่วย หนึ่งเดือนได้ลั่นสองที	แสน (นากา)	✓
36	เรียกว่าอะไร	คงถึงเวลาที่ฉันต้องถามให้แน่ใจ	เดวิด อินธี	✓
37	สมองหมา ปัญญาควาย	ก็เลิกกันแล้วคือคำที่เธอออกยามา	กล้วย แสดมป์	✓
38	เซ็ง	ใครบอกว่ารัก ใครบอกว่าจะเหงา	โท ธนาวดี	✓
39	รักลมลม	ก็รักเธอจนหมดหัวใจ ให้เธอหมดเลย	ชัยสา สาณวัฒน์	✓
40	ปลง	อย่างนี้มันต้องปลง ปลง ปลง ได้แต่ปลง	แสน (นากา)	✓
41	พูนทวน ตามอด	ก็หลงไว้เนื้อเชื่อใจตัวเธอตลอดมา	กล้วย แสดมป์	✓
42	น้ำตาแดช	หนีความเสียใจมานั่งในฝัน	นายสน	✓
43	นางฟ้าในวงเหล้า	ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขามเหมือนดอกไม้	โท ธนาวดี	✓
44	นางฟ้าเบือนฝัน	หอมเมื่อดเหงือ จากเสื้อที่เธอสวมใส	แซม แซมรัมย์	✓
45	คืนดีกับชีวิต	ฉันเคยเป็นคนหนึ่ง ซึ่งความคิดหวัง	แสน (นากา)	✓
46	ที่หนึ่งคนสุดท้าย	หากเธอยังไม่พร้อม มีฉันคนเดียว	กล้วย แสดมป์	✓
47	พันหรือก้อยอม	ไอ้โน่นก้อยอม ไอ้บั้นก้อยอม ไอ้บั้นก้อยอม	นายสน	✓
48	คำสัญญาที่หาใหญ่	ก่อนจากกันไปเหลือไว้เพียงคำสัญญา	โท ธนาวดี	X
49	กึ่งแบ่น้ำตา	กฎข้อสิบสามของการมานั่งฟังเพลง	แซม แซมรัมย์	✓
50	หมาอีกตัว	เพียงคำเดียวที่เธอพูดมา คำว่าเธอ	กล้วย แสดมป์	✓

ลูกทุ่งเพลงดัง กำลังฮิต ชุดที่ 4

รหัสปก CD GX0561028
วันที่วาง 07/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ฮักหลาย	อ้ายกะละบเขาดัว น่องกะละบเขาดัว	ตาย อรทัย	✓
2	กรณีการ์	อยู่กับความเหงา เหมือนคนที่เมาน้ำตา	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
3	เบ็ดแล้วบ่อ...ฮัก	เคยโพสดี เคยแท้ก็ ถึงน่องอยู่ประจำ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
4	หอมกสวกไปฝากป้า		ลำเพลิน วงศกร	X
5	วันนี้ต้องดีกว่า		ก้อง ห้วยไร่	X
6	แพ้น็อค		ดาร์ ดจว.	X
7	บปิ่นใจฮัก	ฮักเจ้าถิ่มไป แต่อ้ายกะยังฮักเจ้าอยู่	ลำเพลิน วงศกร	✓
8	ปล่อยผิว		บอยฝ้าย มาลัยพร	X
9	ผิวชอยเด้อ	ผิวชอยเด้อ ผิวชอยเด้อ จำไว้เด้อ	ลำยอง ทนงหินห่าว	✓
10	อ้ายโสดแล้วเด้อ		เป็ ภาณุชัย	X
11	กรูว่ว จมแล้ว		ฮัส ชานัญ	X
12	ข้าเอ็งเอย	เธอเข้ามาดไลค์บอยจิ้ง	ฮาย ชุตินา	✓
13	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
14	คนบ่ฮักใจ	อ้ายมกไปเที่ยวใส เจ้านั้นกะฮักจิด	เน็ค นกพล	✓
15	เจ็บช้ำกับค่าเดิมๆ	เจ็บใหม่ ไอ้ผู้ชายแสนดี	ฮัสร์ ฮัสร์พงศ์	✓
16	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมใส(ล.ดาวจรัส)	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ตมตาม ยทธนา เบื้องกลาง	✓

อีสานฮิตติดหู ชุดที่ 3

รหัสปก CD GX0261062
วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวนานถึงนาที	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	จดหมายฉบับสุดท้าย	แม้หากเธอได้อ่านจดหมาย	ตาย อรทัย	X
3	ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ละ	เจ้าเมียบ่นอ้อที่ตอผืนหน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	ให้เอ็นน้องว่า...ผู้สาวเก่า	อยาดกใจเด้อ ถ้าเปิดโลนเจอชื่อผู้สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
5	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมใส	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
6	ให้น้องตายก่อนบ้อ		จินตหรา พูนลาภ	X
7	ทดเวลาบดเจ็บ		บอย พนมไพร	X
8	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
9	บ่ฮักกะให้หลโดน	คนบ่ฮักกันรถเสียขางทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
10	แคชู้	แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร สินชัย	✓
11	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นหยิ่งจันทเขาคัก	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
12	สเตตัสถิ่มถิ่ม		บอย พนมไพร	X
13	คนดีที่อ้ายบ่ฮัก		บุญดา เมืองใหม่	X
14	2 คนลีได้บ		คู่แฝดโอเอ/เอ้ พัชรพร	X
15	หม่องเก่า	ยังคิดฮอด อ้ายยังคงคิดถึง เสียวินาที	ด็กแดน ชลดา	X
16	อ้ายเพ็งรุ หรือเจ้าเพ็งท่า	ความในใจที่เขาส่งไลน์มาทัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
17	มีคนร้องไหยามอ้ายกอดเขา		บุญดา เมืองใหม่	X
18	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวใต้เส็ดบาปหัวใจอ้ายแท้น้อ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
19	โยนใจให้หมากิน	ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลโดนน้องแน	ด็กแดน ชลดา	✓
20	รับของโจร	ตีปานไต ไซเทาไต อ้ายกะมีเจ้าของ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา...ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	บอกรัก...แต่บ่รู้สึกว่ารัก	บ่ไกลบ่ไกล แต่เหมือนหายไปจากชีวิต	ตาย อรทัย	✓
23	ขุนช้างฮ้างฮัก		บอย พนมไพร	X
24	คิดฮอดผู้บ่าวสะเบง	ยามเมื่อฟ้าค่าแลง หอมดอกสะเบงแดง	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
25	หนองบัวแดงแห่งใจ		ศร สินชัย	X
26	เต่างอย		จินตหรา พูนลาภ	X
27	ไหง่งออง	ละพอดแต่เปิดผะมานกั้ง สาวหมอลำสิพาม่วน	ด็กแดน ชลดา	✓
28	ลำซิ่งลิมข่า	ละนังรถเหมากลับคืนบ้าน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
29	อยากโทร.หาใจสิขาด		บุญดา เมืองใหม่	X

30	นางฟ้ากับคนกอซอ	เพียงแค่อ้ายพอน้ำ ข่าน้ำอ้ายก็ดีใจ	ดุย เชียงรัมย์	X
31	เกิดมาเพื่ออ้ายอ้าย	อยากสีกามหัวใจเจ้าของ เป็นหยิ่งต้องทน	ก้านตอง ท่งเงิน	✓
32	ผิวใหม่		ศร ลินชัย	X
33	คอยทางที่นางรอง	ใจผู้สาวอำเภอนางรอง ถูกความหม่นหมอง	ดอกอ้อ ท่งทอง	✓
34	เขาขอลา ให้อ้ายขอลา	เฝ้าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
35	ฝากพร่งนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายสูบว่า..ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ด้าย อรทัย	✓
36	สุขที่อยากสมหวัง		คุณเผด็จเอ	X
37	เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ	ขณะที่อ้ายอ่านข้อความนี้ น้องได้มา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
38	เขาสักบได้		บอย พนมไพร	X
39	เก็บแะเก็บหัวใจ		ดุย เชียงรัมย์	X
40	ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ	อัยากรในใจเคยรักฉันใหม่	ไม่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
41	สุดท้ายอ้ายกะตัว	เบิ่งรูปเก่า รูปที่สองเฮ้านั้นถ่ายเก็บไว้	ด้าย อรทัย	✓
42	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขาสักบ่อคือเข็ดหน้างอใส่อ้าย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
43	มาก่อนได้หน้า มาช้าได้ใจ	ดีกว่าก็แค่มาก่อนนอกนั้นถูกมันทนใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
44	น้ำตาอีสาน	ดินแยกแะกระแหว ดินใบไม้แะแหว	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
45	เขายังใช่ อ้ายยังเจ็บ	อ้ายรู้สึกเหงา วันที่เจ้าถูกเขาหาเจอ	ไม่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
46	จับบองที่ของจอม	เย็นเยียบโยบ เฝ้าแต่ก็ดอดลหน้าบอง	ด้าย อรทัย	✓
47	อ้ายยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝนให้ตกจึงได้ ห้ามใจให้คิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
48	สั่งแมนเพิ่นคัก	เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
49	อัยสาวหมอลำ	อัยที่อัยหมอลำ งามขามาฟังลำ	ไมค์ ภิรมย์พร	X
50	หนาวใจในคอนเสิร์ด	เดินเข้างานคอนเสิร์ตคือเป็นอะเสิร์ด	ด้าย อรทัย	✓

รวมเพลงละครฮิตติดชาร์ต

รหัสปก CD GX0261075

วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ไม่ใช่คนเดิม		อิมเมจ สติดา	X
2	ตราบชีวิตจะหาไม่ (Acoustic Version)		ชาติ สุชาติ (The Voice)	X
3	ไม่ใช่ใจตัวเอง		वान วันวาน	X
4	หัวใจในสายลม		ปกรณ ลิม(โตม)	X
5	บุพเพสันนิวาส		ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)	X
6	ออเจ้าเอ๋ย		พีท พล	X
7	เธอหนอเธอ		แนน วาทยา รวยนิรัตน์	X
8	เพียงสบตา		ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธีธาดา	X
9	มันแปลว่ารัก(ล.จัดรัก วิวาห์ลวง)	เจอกันเมื่อไรไม่คอยกล่ามองต้องหลบ	บี สกฤษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
10	จะมีวันของฉันใหม่ (เพลงประกอบละคร)	ถ้าฉันต้องการ นั่นคือจะดังได้ ไม่ว่ามัน	นิว นักร้อง ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
11	แพแล้วพาล(Ost.Club Friday)	อยากจะยิ้มให้เธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ	พลอยชมพู	✓
12	ต้องเลวใช่ไหม	โลกที่ฉันเลือกเดิน ไม่มีใครสนใจ	ชามุก สุขานันท์	✓
13	แต่เธอ (ล.เสน่ห์ Diary แสบเสน่ห์)	ฉันบอกลา จากเธอมานานแล้ว และไม่มี	แกงส้ม ธนทัต	✓
14	ปิดบัง (ล.เพลงนารี)	ทุก ทุกช่วงวันเวลาที่ผ่านไป	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
15	เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)	ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสก	INSTINCT	✓
16	เจ็บที่ยังรู้สึก(ซีรีส์ U-Prince)	เคยมันใจ ว่าฉันไม่เคยหวั่นไหวเรื่องเธอ	นนท์ ธนนท์	✓
17	หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท)	อยากจะรู้ที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร	พริ้น วริสราวีร์น พินลภาวินชน	✓
18	เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน)	มองเธอกับเขา เดินจับมือด้วยกัน	กิ้ง เหมือนแพร์	✓
19	เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ)	คนที่มีดม คนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ	กัณ นภัทร	✓
20	แต่เธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีส์ U-Prin)	เหลือเพียงความรัก ที่ไม่มีเธอแล้ว	วันธงชัย อินทรวัตร	✓
21	พูดว่ารักในใจ (ซีรีส์ลับSecret Love)	ถ้าหากสายตานับมีข้อความที่เก็บเอาไว้	มุก วรินทร์ส์ ภาวรงค์	✓
22	ก่อนจะรักไปกว่านี้(ล.เสห์ร์ดี)	คนที่อ่อนแอแล้ว มีเธอเข้ามาในรั้วเหงาๆ	ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์	✓
23	รอยยิ้มของเธอ(ซีรีส์ U-Prince)	โลกของฉัน เต็มไปด้วยคำถามมากมาย	คชา นนทนนท์	✓
24	แสนล้านนาที่ (ล.วันหนึ่งจะเป็นซูปดา)	จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ้ง	พณชัย เกษตรสิน (พณ)	✓
25	ใจเอ๋ย (ละครเรือนร้อยรัก)	แอมเก็บเอาไว้ บอกใครไม่ได้ทั้งนั้น	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนะ)	✓
26	สลักจิต (ละครสลักจิต)	ความรักมันเล่นกล หรือใครลจลใจ	ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์	✓
27	แสงและเงา (ละครเงาโคก)	มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝ้ารอ	มาดิง ระดับดาว	✓
28	คิดทั้ง 2 ทาง	ชม ผินอารมณ์ที่มี สถานะในวันนี้	กวาง AB NORMAL	✓
29	ร้ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2)	แม้จะยากแค่ไหน ต่อให้เลวไปด้วย	นิว นักร้อง ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
30	ไม่ธรรมดา(ซีรีส์ U-Prince)	คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เคยเดินตามหา	มุก วรินทร์ส์ ภาวรงค์	✓
31	MUSIC LOVER (ซีรีส์ไออาร์ตัดซีรีส์)	ลองเก็บตัวเงียบ หนีออกมา	เผ่าเพชร เจริญสุข;ธงชัย ทองกันทม	✓
32	แอบเพื่อเจ้า (ซีรีส์ลับSecret Love)	ชอบ ชอบ ชอบแต่ไม่กล้าบอก รัก	สงกรานต์ รังสรรค์	✓
33	อยากเป็นคนสำคัญของเธอ(ล.IWann)	ในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเข้า	ยิปโซ อริย์กัณดา มหาพฤกษ์พงศ์	✓
34	ไม่อยากจะพูดว่ารักให้รู้สึกดี	อยากดูแลวันไหนที่เธอป่วย	เมฆ จิรศักดิ์ ภาวรงค์	✓
35	ความหวาน(Sweet)(ซีรีส์ U-Prince)	แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร	ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท)	✓
36	พูดอะไรไม่ได้สักอย่าง (ละครสาม)	เก็บไว้เรื่อยไป เก็บเอาไว้ในใจเรื่อยไป	ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
37	ฉันก็รักของฉัน (ล.สามมิติตรา)	เสียใจคนๆนี้ ไม่ใช่ของเธอ ได้โปรด	นิว นักร้อง ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
38	สิ่งที่มันกำลังเกิด(ล.กลรักสตรว์เบอร์รี่)	เราไม่มีอะไรเหมือนกัน ต่างคนก็ต่าง	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
39	หยุดรักยังใจ (ละครแรงปรารถนา)	เนื้อที่ต้องแสดงแก่สิ่งทำเป็น ไม่สนใจ	ZEAL	✓
40	เจ็บแต่ไหนก็ยังไม่รัก(ล.อย่าลืมฉัน)	รักของฉันอาจดูไม่ เพราะรักของฉัน	Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
41	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
42	กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม (ล.เกม)	ทำไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน	Crescendo	✓
43	คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา(ล.อย่าลืมฉัน)	อาจดูเหมือนฉันไม่มีหัวใจ ที่คอยแะ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
44	เสียใจไม่ยอมเสียเธอ	รู้ไม่ว่าทำตามหัวใจ รู้สึกวันนี้อาจจะ	ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธีธาดา	✓
45	ยกเว้นเรื่องเธอ (ละครCubic)	ทางจะลึกลับซับซ้อน แต่ว่าฉันรู้ว่าจะทำ	คณินกุล เนตรบุตร(แพรว)	✓
46	รักเธออยู่ดี (ประกอบละครปัญญาชน)	รักเธอ เธอไม่รู้ อยู่อย่างคนที่ไม่มี	โดโน ภาคิน คำวิสัยศักดิ์	✓
47	ยอมแล้วทุกอย่าง(ล.รักนี้...เจ้าจัดให้)	เกิดมาเป็นคน เป็นตัวเป็นตนจนป่านนี้	โพม พิชฎะ นามปาน	✓
48	มาทันเวลาพอดี	ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร้อง ฉันกลัวรถติด	มุก วรินทร์ส์ ภาวรงค์	✓
49	เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้	แค่เพียงได้พบเธอ ก็หวั่นไหว แต่เพียง	รณเดช วงศาโรจน์ (แทนม)	✓

50	รักแต่อยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภาพนร)	เวลาที่ล่วงเลย นั้นทำให้คนเปลี่ยนไป	Crescendo	✓
----	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------	---

ร็อกมหาชน คนคิดดิน 2

รหัสปก CD GX0261068

วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เราและนาย (Special Version)	วันคืนที่เนิ่นนานที่มีเราสองคน	BODYSLAM;Potato;หญิงลี ศรีจุมพล	✓
2	แอบ	ฉันแอบบอกรักเธอทุกวินาทีตรงนี้	หนุม กะลา	✓
3	ฉันไม่มี		T_T	X
4	คืนสุดท้าย		PARATA	X
5	ด้ายดาบหน้า	ไม่ใช่ผู้หญิงที่รุ่มดาวและปฏิทินคงไม่	LABANOON	✓
6	ปล่อยผ่าน		เอ มหาทิงค์;ก้อง ห้วยไร่	X
7	ขารือคชาเลาะ	ข.สาวเอ๋ย บ้านน้องอยู่ไส มันเป็นจังได้	เสกสรรค์ ศุขพิมาย;ลำไย ไททองคำ	✓
8	กอดจบลบคล้ำ		วง L.ก.ส.	X
9	รักควายควาย		มิน เจากัวย;มิว ไม่ขีดไฟ	X
10	ท่าท่าย		Ebola	X
11	แคคิดไปเอง		7 DAYS CRAZY;วรกาญจน์ โรจนวัชร (Pur	X
12	จำเป็นต้องปล่อยมือ	ฉันเห็นท่าที่ของเธอมานานแล้ว	NOS	✓
13	ถ้าหัวใจมีมือ	ฉันคงไม่ใช่สิ่งจำเป็น ถึงเวลาต้องบอกลา	วงอโศก	✓
14	อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม		DAX ROCK RIDER	X
15	ถ่วงเวลา		Cookie Cutter	X
16	รักกินไม่ได้		สงกรานต์ รังสรรค์	X
17	น้ำได้ศอก		สกายพาส	X
18	เงา		วง กางเกง	X
19	แค่อ่อนไหว		Mahafather	X
20	ขอเวลาสิม		Aun Feeble Heart	X
21	เมื่อไหร่จะจำ?		เล็ก วีรชัย	X
22	พรงนี้ไม่มีเธอ		วงฟาโล	X
23	ก่อน..พรงนี้จะมาไม่ถึง	บางสิ่งก็อยู่ในใจลึกลึก บางอย่างมัน	S.D.F	✓
24	คำตอบที่เธอเลือก	ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขาอย่างไร แค่เห็นคำตอบ	Yes'sir Days	✓
25	ฉันจะรักเธอเอง		วงพิทลง	X
26	พลัดพราก	วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผ่านมา	LABANOON	✓
27	ได้แค่ตัว	มิให้ฉันได้แค่ตัว ไม่เคยจะได้หัวใจ	อรรถพล เหล่าแสงไทย	✓
28	ยื่นก้มหน้า		T_T	X
29	คนเจียมตัว	เอื้อมไม่ถึงรู้ตัวฉันดียังไกลห่าง	SO COOL	✓
30	คนของเธอ	ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
31	เธออายุใครใหม่ที่มีฉันเป็นแฟน		วงจำเป็นฯ	X
32	ร่ม		ดาโอ่ วงเซอร์	X
33	เชิญ		วง Fin	X
34	ที่มันจน		วงแฟน	X
35	นักผจญเมือง (โฆษณา M150)	ถนนยาวไกล จุดหมายเลื่อนกลาง	คน Bodyslam;ไมค์ ภิมรย์พร;ไผ่ พงศธร ศ	✓
36	ไม่มีปฎิหาริย์	ฉันยังไม่เคยคิดนอกใจ ถึงแม้ว่า	หนุม กะลา	✓
37	I WANNA LOVE YOU	เห็นตัวเธอเจอกันมานานัก	โป่ง หิน เหล็ก ไฟ	✓
38	พ่อเป็นชวานา		เอ มหาทิงค์	X
39	หมาหน้าเขว่น		ควานอย	X
40	ต้นจิ้งกลางหัวใจ	เธออยู่กับเขามาตั้งนาน แล้วมาบอก	แสน (นากา);วง L.ก.ส.	✓
41	ทับไม่ร้อง ท้องไม่รับ		วง L.ก.ส.	X
42	เจ็บเรื่อร้าง	จากวันนั้นถึงวันนี้ มีแต่ความไม่เข้าใจ	วงรถดื่ม	X
43	รอเธอกลับมา	ประคองยังคงเปิดรอ สิ่งของของเธอวางไว้	The Answer	✓
44	หนึ่งเหตุผลของคนรอ	เงินขอรอไม่ไปไหน ถ้าถามอะไรคือเหตุผล	NATURAL SENSE	✓
45	จากคนอื่นคนไกล	ความจริงที่เธอต้องฟัง ความจริงที่เธอ	วงซี๊ด (Zeed)	✓
46	หัวใจมันง่าย	มันก็ตีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บช้ำบ้าง	แซม แซมรัมย์	✓
47	อยู่ตรงนี้	วานนี้ยังมีเธอ อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอ	พงษ์สิทธิ์ คำภีร์	X
48	ใจสั่งมา	หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้	LOSO	✓
49	แค่นั้น	บางคราวก็อยากจะมี บางทีก็อยากจะมี	พงษ์สิทธิ์ คำภีร์	X
50	แม่	บ้านนี้จะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน	เทียร เมฆวัฒนา	✓

ลูกทุ่งคู่คิด ไผ่ พงศธร-ข้าวทิพย์ ๘

รหัสปก CD G0261077

วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ลืมอำวไว้ตรงนี้ละ	เจ้าเมื่อยบ่นที่ต้องฝัน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	ลืมน้องไว้ตรงนี้ละ	อ้ายเมื่อยบ่นที่ต้องฝัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
3	เหงาบวกเหงาเท่ากับอีก	เป็นจังได้ ใจเป็นหึงน้องจึงเปลวเศร้า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์;ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
4	คำว่าอีกกัน มันเหี้ยมไส	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
5	อย่าให้เขาขี้เดือ	เป็นหึงคือเข็ดแวนนี้ มันบ่ดีสู้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
6	เดียดหัวใจ	ใส่งามคือน้ำในขัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
7	ตัวไกล ใจอีกมัน	บ่ได้ไปหา เพราะว้ายางานที่ทำ บ่ได้ใจคำ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	X
8	ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรง	ถอยออกมาให้ห่าง จากความข้ำ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
9	ต้นทางคืออีก ปลายทางคือเฮา	เบ้งทางสิไปคือไกลแต่หน้อ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
10	น้องเป็นใครในสายตาเขา	เพราะเขบ่หยุด หรือว่าเขบ่สู้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
11	คนที่ใช่ได้แค่มอง	แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
12	ให้เขายักอ้าย คืออ้ายฮักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
13	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา..ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
14	เสียงรอสายใจรอเธอ	แรงใจดีเบอร์นี้มีให้เสมอ หนักใดที่ใจ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
15	อาลัยบัวเขียว	อ้ายเหงา...เหมือนข้าวขาดผืนดินเหี่ยว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
16	คอยอีกคนบ้านไกล	เงียบหายไปนานคิดสอดคำหวานอ้ายคนบ้านไกล	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓

17	รักแท้ได้แปลว่าโง่	ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
18	อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ	จบกันไปไหนว่าจบกันใจ แล้วทำไม	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
19	สำคัญกว่าลมหายใจ	เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
20	เข้า Face เธอเจอแต่รูปเขา	เป็นจังได้ละน้อความฮักของเฮงนี่	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
21	ย้ายเพ็ญหรือเจ้าเพ็ญทำ	ความในใจที่เขาส่งไลน์มาทัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	คิดถึงคนที่ปัดคิดถึง	โอ..โอ..โอ..โอ..หน้าใจไม่เห็น	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
23	ชอบทำให้คนคิดถึง	แค่ได้ยินเสียง ทุกคำทุกเขาคความเหงา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
24	ย้ายฮักเขาแล้วแม่บ่	รู้ตัวหรือเปล่า ว่าย้ายพูดถึงเขาบ่อยๆ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
25	รักษาขอยห่าง	มาจากไหนก็พี่น้องบ้านเฮา มีสุขมีเศร้า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
26	O.K.บ่ฮัก	จ๊กแมนลมฮันไต พัดทอบเอาฮักมาให้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
27	สาวกันตรึม	โอ โอ เนียงเอย ฮักเพ็ญเคยได้พาใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	กันตรึม..ลืมบ่ลง	โอ โอ บองเอย เนียงยังบ่เคยใช้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
29	ด่วน บขส.	ด่วน บขส.ติดเครื่องชะลอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
30	สาวอานางเจริญ	คิดฮอดเหลือเกินอานางเจริญที่จำจากมา	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
31	ตะวันรอนที่หนองหาร	ไอละเนื้อ โอ..ไอละเนื้อคู่สาวภูไท	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
32	อาลัยขยแค้น	ไม่อยากให้ไปแต่มันจำใจต้องให้จาก	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✗
33	ทน.2 ลูกอีสาน	ต้องจากบ้านนา ลูกเกณฑ์เข้ามากรมทหาร	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
34	รับสายก็หายงอน	จอบเบิ่งโทรศัพท์บ่ได้เป็นร้อยๆเทื่อ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
35	เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง	เจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากรูทาม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
36	จกลับบ้านออกไปบอกรักแม่	เบิ่งแสงดาว ใต้เงาแสงไฟ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
37	อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง	ไม่รู้ว่ามีใครคนนั้นหรือเปล่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
38	ม.ทก เทอมสุดท้าย	เพื่อนดอกรักดั่งอรุณน้ำดก เทอมสุด	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
39	ฮักสาวฮิลด์โทน	ฮักตามมาเชียร์หน้าม่น สาวฮิลด์โทน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
40	จิ่งแมนเพิ่นคัก	เพิ่นกะโทรหาเวลาทีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
41	คนบ้านเดียวกัน	คนบ้านเดียวกัน แคมมองตากันก็เข้าใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
42	จี๋หยอย	โอเด เพื่อนเอย คือดั่งเคยกันนั้น	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
43	ลูก ดจว.	ดีดาดาด่า ดาดาดาดา ดีดาดาดา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
44	สาวหนองลำน้อย	โอ..โอ โอ..ขอเชิญมาเด้อฮัก มาฟังลำ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
45	สู้เด้อพี่น้อง	เปิดทีวีก็แต่ข่าวปลกม็อบ ที่ยัง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
46	สาวหมอลำจำใจ	เจอะหน้าก็รู้ว่าคุณครู เคยสอนหน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✗
47	หนุ่มบ้านไกลใจฮักจริง	ฮักหนุ่มบ้านไกลหัวใจฮักจริงหวังแดง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
48	หงษ์ทองคะนองลำ	สายลมละก็โซยพัดต้อง สาวหงษ์ทองละออกมา	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✗
49	ฮักสาวสะหวัน	บ่แม่นางฟ้าแต่บ่้องมาจากเมืองสะหวัน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
50	สาวนักเรียนดำดอ	ไอ้อย..น้อ..ละห่าน ผู้พี่เฮย บัดนี้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✗

พี่น้องร้องเพลงที่เบิร์ด

รหัสปก CD G0561063
วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	คนไม่มีแฟน (ละครสลับสัด คอมปาร์)	ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา แต่ว่าเขาเข้ามา	เป็ก ผลิตโชค ภายนอก	✓
2	รักคำเดียว (Version โขษณา)	รักคำเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง	25 Hours	✓
3	เสียดาย	อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น	BODYSLAM	✓
4	ทำไมต้องเธอ (ละครไฟมาร)	ก็มันไม่ยากรู้ ก็มันไม่ยากรัก	INSTINCT	✓
5	ห่วงใย	จะไม่ถามว่าเหตุใดทำไมต้องจากกัน	PEACEMAKER	✓
6	กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง	เงินรู้อะไร และเงินก็ดริ	เอ็ม อรรถพล ประกอบของ	✓
7	หัวใจซ้าๆ	ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น	ปองกุล สิมซิ่ง(โปป)	✓
8	หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ	ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน	คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว)	✓
9	ฝากฟ้าทะเลฝัน	มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา	สิงโต นำโชค	✓
10	ต้องโทษดาว...	ความจริงที่มันต้องการเก็บไว้ มันทำให้	บี สกฤษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
11	คิดถึงทุกเวลา	จะอยู่คนเดียวหรือจะเดินกับใคร	ศิรินทร์พญ์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
12	ฝากไว้ (Cover Version)	ฝากเอาไว้ในมือเธอ	วิโอเลต วอเทียร์	✗
13	อ้อมแขนที่ว่างเปล่า (Remix)	เพียงลำพังผู้เดียว ในราตรีไร้ดาว	คริสติน่า อากีล่าร์	✓
14	อยากบอกรัก (ละครโยกัลยา)	วันเวลา หม่นความเดียวดาย ผ่านใจ	ภัทรเดช สงวนความดี;เมลดา สุศรี	✓
15	จะได้ไม่ลืมกัน (ภาพยนตร์ความจำสั้น)	ไกลสุดฟ้า ก็ไม่สามารถกันเรา แคห่าง	ศิรินทร์พญ์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
16	อย่ารักกันเลย	เธอคงพอจะเข้าใจหากเธอได้คิดถึงนิด	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;ธนพร แวกประยูร	✓
17	ถ่านไฟเก่า	รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญ	ปนัดดา เรืองวุฒิ	✓
18	เธอ...ผู้ไม่แพ้	ในชีวิตของคนทุกคน ต้องเคยผ่านร้อน	คริสติน่า อากีล่าร์;สุนิดา สีดิลล(โป);เสาวล	✓
19	หมอกหรือควัน	หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางที่ไม่อาจรู้	บี สกฤษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
20	สัญญาต้องเป็นสัญญา	ได้บอกกับเธอวันนั้น บอกเธอให้จำเอาไว้	ศิรินทร์พญ์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
21	ด้วยรักและผูกพัน	หากเราต้องจากกัน จะเป็นด้วยเหตุใด	ใหม่ เจริญประ	✓
22	พริกขี้หนู (ละครข้ามเวลาหกรัก)	เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแค่นี้	บี สกฤษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
23	คู่กัด	อะไรที่ตรงกันข้ามถ้าจะเอามาวาง	เจตวัน วรรณะสิน(เจ)	✓
24	คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น	กลับมามีคืนนี้อะไรก็	นิว นักร้อง ภูธรใจ	✓
25	บอลลูน (ล.เลิฟบอลลูน..รักพองลม)	หากว่าใจเป็นเหมือนบอลลูน	ไอซ์ ศรัณยู	✓
26	ก่อนหินกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	FLY	✓
27	บันทึกหน้าสุดท้าย	อ่านดูข้อความที่เคย	Big Ass	✓
28	สบาย สบาย	สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป	เสกสรรค์ ศุขพิมาย	✓
29	ชอบใจจริง ๆ	อยากชอบใจสักครั้งหนึ่ง	Y NOT 7	✓
30	ด้วยรักและผูกพัน	หากเราต้องจากกัน จะ	SLUR	✓
31	อย่าต่อรองหัวใจ	เงินเคยท่วมเทกอย่างไร	NOLOGO	✓
32	นมเมอแรง	ใจมันจำเธอไม่จาง	NO MORE TEAR	✓

Signature Collection of U.H.T

รหัสปก CD G0561060
วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	UHT..นี่แหละเพื่อน	ผ่านการฆ่าเข็มบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง	U.H.T.	✓

2	รับไปรับมา..นะเพื่อน	รับไปนะ รับมานะ ชักขาเรวังรดติด	U.H.T.	✓
3	ไม่รู้เท่าไร..จริง ๆ เพื่อน	บอกตัวเองว่ารักเธอ รักเธอ	U.H.T.	✓
4	นาที่ที่ล้ำค่า	และแล้ววันนี้ก็พบกัน และแล้ววันนี้	U.H.T.	✓
5	ขอคำตอบ	ได้เรียนได้รู้ได้ดูใจมา จนวันเวลา	U.H.T.	✓
6	ไม่ลืม	ที่รัก เธอพอจะรู้อะไรบ้างไหม	U.H.T.	✓
7	พรั่งนี้...ไม่สาย	เพียงแค่มองในตากก็รู้ว่าเราชอบกัน	U.H.T.	✓
8	ที่ว่างของเธอ	ฉันเข้าใจดีบางทีที่เธอเหงา	U.H.T.	✓
9	กว่าจะรัก	แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ	U.H.T.	✓
10	เจ้าหญิงของฉัน	เหมือนสายใยบาง ๆ ผูกปลายข้าง	ภุชเนส หงษ์มานพ (กัปตัน)	✓
11	เพื่อนเก่า	แค่ความไหวหวั่นที่มันเข้ามา	U.H.T.	✓
12	ทุกนาที่ให้เธอ	มีหลาย ๆ คนบอกว่าง่ายตาย	U.H.T.	✓
13	ยังยินดี..ครับเพื่อน	ได้ยินว่าเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่	U.H.T.	✓
14	ใจละลาย..แล้วเพื่อน	ต่อให้เป็นเทวดา ก็ไม่มีทางห้ามใจ	U.H.T.	✓
15	ไม่ยกกรับรู้..เลยเพื่อน	อยากจะทำอะไร จะไม่ได้ไม่ต้องเจอ	U.H.T.	✓
16	อยากให้เหมือนวันวาน..จึงเลยเพื่อน	ก็เพราะเวลา และเป็นเพราะชะตา	U.H.T.	✓
17	คือความรักใช่ไหม (ละครมารยาริชช)	เหตุใดคนมากมาย ต้องอยู่ในความทุกข์ใจ	เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์	✓
18	ขอโทษ (ละครบ่วงรัก)	เพิ่งมารู้ว่าทำเธอน้อยใจ ในวันที่ก็สาย	รัฐศาสตร์ กรสูต	✓
19	บอกได้ไหม	คนไม่เคยยอมใคร ไม่เคยนึกถึงใจใคร	วุฒิสัทธ์ สืบสุวรรณ (เต็ม)	✓
20	สายลมที่หวังดี	แอบส่งดอกไม้ไปให้เธอไม่รักหรอก	U.H.T.	✓
21	เต็มร้อย	คิดฉันคิดถูก ที่ฉันคิดรักเธอนั้น	วุฒิสัทธ์ สืบสุวรรณ (เต็ม)	✓
22	รักแล้วรักเลย	เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา	U.H.T.	✓
23	ยังมีอีกเยอะ	ยังมีอีกเยอะ พอให้ทุกคน	U.H.T.	✓
24	ขอคำยืนยัน	ได้อยู่ที่ตรงนี้ มองสายตาเธออยู่	U.H.T.	✓
25	ดดีดี..นะเพื่อน	ดดีดี จะมึนงงวุ่น ดูนานนาน ดูทางนี้	U.H.T.	✓
26	วีตสนิท..เลยเพื่อน	แอบมีใจให้เธอ อยากบอกเธอแทบตาย	U.H.T.	✓
27	พันธุ์เพื่อนเจ้า	เธอเคยค่าว่ารัก เธอบอกรักจริงจริง	U.H.T.	✓
28	หลอกว่ารัก [ชายไม่จริงหญิงแท้]	ไม่ต้องบอกได้ไหม ไม่ได้อยากรู้ออก	เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์	✓
29	รัก	หากว่าหัวใจ จะให้เธอ ให้เธอหมด	วุฒิสัทธ์ สืบสุวรรณ (เต็ม)	✓
30	ค่าว่ารัก	ไม่เกี่ยวอะไรกับฟ้าเลย	U.H.T.	✓
31	ก็พอ	เธอบอกว่าฉันคงผิดหวัง ไม่มีทาง	วุฒิสัทธ์ สืบสุวรรณ (เต็ม)	✓
32	จะรักให้ดีที่สุด	ฉันไม่สัญญาว่าเธอจะเป็นคนสุดท้าย	U.H.T.	✓
33	ขอโอกาสสักครั้ง	ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้ามาอน อยากให้เธอ	U.H.T.	✓
34	แทนคำนั้น	อยากจะมีคำพูดสักคำ	U.H.T.	✓
35	ทำไม [เกมรักพยาบาท]	ก็เพราะหัวใจเคยถูกคนรังแก	ภุชเนส หงษ์มานพ (กัปตัน)	✓
36	คนที่เธอไม่ยอมรับ	ก็เป็นคนที่เธอไม่ยอมรับ แต่เป็นคนนี้	เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์	✓

THE MASTERPIECE แมว จิรศักดิ์

รหัสปก CD G0561064

วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	คนของเธอ	ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
2	ดาวประดับฟ้า	เธออยู่สูง แสงไกลจากตรงนี้ ฉันเข้าใจ	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
3	รับได้ไหม	เธอ คนที่ดีพร้อม วันนี้เธอยอมทุกอย่าง	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
4	นักโทษประหาร	ขอใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทำให้	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
5	เล็กรา	เธอกับเขา เกินเลยไม่เคยได้คิด	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
6	ทำไม	เป็นอะไร มันคืออะไร เธอเป็นใคร	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
7	ปางตาย	คงเป็นเพียง อากาศที่อ่อนไหว	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
8	ถ้าเธอต้องการ	ถึงแม้เจ็บซ้ำ ถึงแม้รอนรน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
9	เพื่อเธอคนเดียว	คนมีชีวิตที่มีมดคน คนอย่างฉันแค่นั้น	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
10	เพลงลูกกรุง	พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
11	เย่ เย	รู้ไว้เหอะ ถ้าเธอไปได้และมีสุข	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
12	เหตุผล	ไม่ต้องถามเลย ว่าฉันรักเธอ	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
13	สนทรีย์ สนทรีย์	ไปอยู่ที่ไหน ก็ไม่เป็นไรหรอก	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
14	คือฉันรักเธอ	ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะหายเคียดกันหรือยัง	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
15	คำเดียว	ปากคนอย่างฉัน กับคำหวานหวาน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
16	มมมมม	เขาและเธออยู่ตรงนั้น เขาและเธอ	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
17	ฉันเสียเธอไปหรือยัง	เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
18	ดีเกินไป(อีกแล้ว)	ยอมแล้วเธอ ยอมแล้วเธอ ยอมฉันยอม	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
19	ซำคน	ธรรมดาคนที่รักกัน เขาถึงจะมากามไถ่	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
20	ทำไมมันยากอย่างนี้	หากฉันพูดคำว่าไป เธอพูดคำว่ามา	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
21	ทางใครทางมัน [ตะวันตกบูรพา]	จบไปแล้ว ให้แล้วกันไปเลย ให้ถือว่า	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
22	ทุกอย่างเพื่อเธอ (ละครคดีเด็ดๆ)	แม้ต้องลำบากเท่าไร ฉันยังเต็มใจรับมา	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
23	ครั้งหนึ่งในหัวใจ	จะไม่มีคำว่าลาก่อน เราจะไม่มอดอนนั้น	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓
24	ราตรีสวัสดิ์	รวมความว่าเธอจำเป็นต้องไป ตามใจละกัน	จิรศักดิ์ ปานพุม	✓

เพื่อชีวิต อิตไม่เล็ก ชุดที่ 2

รหัสปก CD GX0261063

วันที่วาง 14/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ใจหมา		T_T	X
2	จับเธอแก้ผ้า	ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอนั้นอยากจะไป	วงกลม	X
3	เสร็จแล้ว	พูดจาจะจำอ่อนหวานอ่อนน้อม	วง L.ก.ส.	X
4	ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว		แต พาราอีท(Feat.วงพัทลุง)	X
5	ดีสองหน้า		กล้วย แสดมณี	X
6	รักจนไม่รู้จักรักยังใจ	มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี	พี สะเดิด	✓
7	ถ้าเขาไม่รักรักที่ได้ไหม	ค้นหาวิธีรักเขาให้ได้ ใจที่คนนี้เอาใจ	แซม แซมรัมย์	✓
8	บอกตรงๆว่ารำคาญ	สวัสดิ์ครับ สวัสดิ์คะ ชื่อพัร์ใหม่ชะ	แสน (นากา)	✓

9	ยกล้อ		บีล ยูทธรพล	X
10	คนเย็นชา		สกายพาส	X
11	ถูกยาง		วง L.K.S.	X
12	สวนทาง		วง กางเกง	X
13	โทษฐานของกามารสาย	เมื่อเธอแคร์เขาให้เห็น หัวใจฉันก็	นายสน	✓
14	อยากพับแผ่นฟ้า	อยากพับแผ่นฟ้าเข้ามาซักครั้ง	เสถียร ทামী	✓
15	หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้	ลืมตาทุกเช้า เหมือนมีความหวังมาบังอร	ไม่เมือง	✓
16	คิดถึง...คิดถึง	อยู่ๆ ความเหงา ก็เข้าสิงหัวใจ	โกไข่	✓
17	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	พี สะเดิด	✓
18	ทิ้งห้อยกับตะวัน		ไชโย ธนาวัฒน์	X
19	คนนี้ผมขอ	พี่ก็รู้ว่าผมไม่รวย ไม่มีเท่าพี่มี	แซม แซมรัมย์	✓
20	นางฟ้าในวงเหล้า	ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขายมเหมือนดอกไม้	ไท ธนาวุฒิ	✓
21	ส่วนขาดส่วนเกิน	ฉันรักเธอ ไม่เคยไม่เคยรักใคร	กล้วย แสดมภ์	✓
22	หวงน้องสาว	พี่ครับผมมีเรื่องปรึกษา รุสสิกาจะเกิด	เดวิด อินธี;วงกลม	✓
23	หน้าอย่างฉันมันงงไข่มใหม่	นี่นะเธอ ที่เคยสัญญาจะหยุดที่ฉัน	เจมส์ ชินกฤษ	✓
24	โนราโยตี	รำโนราอยู่บ้านเกิด วันนี้เตลิด	โกไข่;นายสน	✓
25	เจ้านายครับ	ถ้าหากผมตาย เจ้านายจะอยู่ได้ไหม	แสน (นากา)	✓
26	ศาลาพักใจ		กล้วย แสดมภ์	X
27	น้ำใต้ศอก		สกายพาส	X
28	เงา		วง กางเกง	X
29	ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร	นานแล้วที่แกนี้ไม่มีดอกไม้ ฟ้าไม่เคย	แสน (นากา);ดอน ปาละกุล	✓
30	เก่าใคร ใหม่เรา	จะไม่สนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย	ดาโอ้ วงเซอร์;เดวิด อินธี	X
31	หมาอีกตัว	เพียงคำเดียวที่เธอพูดมา คำว่าเธอ	กล้วย แสดมภ์	✓
32	รักหมาแต่ไม่รักเธอ	หมาของเรา ที่เราเลี้ยงตอนรักกัน	แสน (นากา)	✓
33	สารพิษหัวใจ		ไชโย ธนาวัฒน์	X
34	วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ	เหมือนเดินทางข้างความเหงาเป็นร้อยปี	ไม่เมือง;เสถียร ทামী	✓
35	คืนนี้เหงาเท่ากันไหม	ฟ้าเบื้องบนคืนนี้ไม่มีจันทร์ แดบนั้น	โกไข่;นายสน	✓
36	บ้าหรือเปล่า	นั่งมองดวงดาวคอยเฝ้าให้ดาวร่วงหล่น	แซม แซมรัมย์	✓
37	คิดถึงเธออีกแล้ว	คิดถึงเธออีกแล้ว คิดถึงเธออีกแล้ว	เดวิด อินธี	✓
38	จะตายเพราะรักเธอ	อยู่ได้หรือเปล่า ยังเจ็บยังเหงา	ดอน ปาละกุล	✓
39	บึ้ง		สกายพาส	X
40	ปล้ำ		บีล ยูทธรพล	X
41	คบแล้วจะรัก		วงฟ้าหลง	X
42	แฟน ไม่ใช่รองเท่า	เธอจะกินส้มตำ ฉันจะหม่ำข้าวผัด	เดวิด อินธี	✓
43	เธอก็เหงา ฉันก็เหงา	เธอรูสึกบ้างไหม ว่าเราสองคนนั้น	แซม แซมรัมย์	✓
44	รักสามเศร้า		กล้วย แสดมภ์	X
45	คนทั้งคน	ไม่จำเป็นต้องเสียใจ ไม่ต้อง	ไท ธนาวุฒิ	✓
46	คิดถึงเธอ	ใจคนไม่แน่นอนมันยอกยอน	นากา	✓
47	คิดถึงใจจะขาด		ไชโย ธนาวัฒน์	X
48	ตะกอนความคิดถึง	เสี่ยงลมละเมอ ก็เหมือนเสี่ยงเธอพูด	โกไข่;นายสน	✓
49	กำลังใจที่เธอไม่รู้	เธอรูได้ยังไง ว่าไม่มีใครสักคน	เสถียร ทামী	✓
50	อย่าปล่อยมือ	หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้ คงหลงทางไปไหน	ไม่เมือง	✓

Signature Collection of อัฟพล สำนวน

รหัสปก CD G0561058
วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	วัดลโวไฟ	อย่า อย่า อย่ามาลอง	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
2	เสียมัย	ดูใจกันก็มาแล้วนานวัน	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
3	ลางร้าย	หากบางคนที่เคยรักกัน	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
4	นึกหรือว่าไม่รู้	อุตสาหกรรมทำเหมือน	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
5	อย่าทำอย่างฉัน	แต่ก่อนก็เคยคิดคิด	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
6	หยุดมันเอาไว้	ใจคนทุกคนมันดิ้นรน	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
7	บ่อนทำลาย	จะไปก็ไป อย่ามาให้พบ	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
8	แผลในใจ	วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผู้ชาย	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
9	ยังงักใจ	อย่ามาซ้ำ อย่ามาซ้ำ	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
10	ใจโหดๆ	แม้ใจจริง จะรักเพียงใด	ไมโคร	✓
11	คนไม่มีสิทธิ์	อยู่อย่างคนไม่มี	ไมโคร	✓
12	รุนแรงเหลือเกิน	จากวันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่	ไมโคร	✓
13	ฆ่าเหล็ก	เธอเห็นฟ้าร้อง ฟ้าคะนองนั้นไหม	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
14	เอากะเขาหน่อย	คนที่อ่อนค่อม ใครก็ดูว่าอ่อนน้อม	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
15	ลองเชิงลองใจ	สิ่งที่ฉันทำให้ทุกสิ่ง นั้นเป็นความจริง	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
16	ไม่อย่าทำใคร	ทุกทุกคนที่เคยแพ้ ใจจะวางเฉย	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
17	จะไปเหลืออะไรล่ะ	เอาเงินมากองไว้ เอาทองมากอง	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
18	ขอเวลาหายใจ	พอจะทำก็มีแต่เสียง มีอาการ	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
19	รู้ได้ยังไง	เขาออกจริงใจ ไม่คิดหลอก	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
20	ไว้ใจ	เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
21	ไม่ต้องเกรงใจกันบ้าง	อีกก็ครั้ง อีกก็หน จะให้ทนให้ทน	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
22	บอกมาคำเดียว	ฉันเป็นแค่เพียงคนที่เธอเคยอยากมี	ไมโคร	✓
23	ดับเครื่องชน	ฉันมีไม่มี ไม่มี	ไมโคร	✓
24	ดอก	เขาวาเรื่องที่ไมดีไม่ไปรงใส	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
25	ฝากรอยเท้า	เธอเป็นคนที่ได้มาเหยียบ	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
26	ไว้ชีวิต	ก็ไมคิดว่าชีวิตแห่งความรัก	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓
27	ในสายตาเธอ	ในสายตาเธอ มีแต่คนมากมาย	อัฟพล สำนวน(หน่วย)	✓

28	อย่าดีกว่า	คิดมานาน เราเฝ้าองมามาน	ไมโคร	✓
29	เดิมน้ำมัน	รู้ไหมเวลาเธอ	ไมโคร	✓
30	เอาไปเลย	เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย	ไมโคร	✓
31	ลืมหล่น	คิดแล้วลืม แทบ	ไมโคร	✓
32	มันก็ยัง งง งง	แปลกใจ แปลกใจที่	ไมโคร	✓
33	หมิ่นฟาเรนไฮด์	ก็อยากจะได้คนเดียว	ไมโคร	✓
34	อยากจะทำอะไรสักคน	หนใดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราเจอ	ไมโคร	✓
35	หมากเกมนี้	คนที่เขาคิดดีเขาก็ยังไม่ลืม	อ่าพล ลำพูน(หน่ย)	✓
36	เครื่องจักรน้อยๆ	อ่อนเพลียจนสิ้นแรงจึงได้นอน	อ่าพล ลำพูน(หน่ย)	✓

ชิลส์กินวันทำงาน 2

รหัสปก CD GX0261069

วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	I'M Sorry (สิดา)		The Rube	X
2	วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า (Into the Wood)		แม็กซี เจนมานะ	X
3	ภายใต้ท้องฟ้าสีดา		GREASY CAFE'	X
4	Good Morning Teacher	ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
5	อย่าร้องไห้		สิงโต นำโชค	X
6	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	X
7	นี่แหละความรัก (This is Love)	เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไร	เบ็ก ผลิตโชค ายนบุตร	✓
8	I Found You	เกือบไปแล้วนะ ถอดใจแล้วนะ	คชา นนทพันธ์	✓
9	บทสุดท้าย	ต่างก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหลับสนิท	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
10	เกลียด	พยายามจะลืมทุกอย่างเรื่องราว	The Yers	✓
11	เพื่อ	โชคชะดามานะเธอกับฉัน	Jetset'er	✓
12	คิดถึงจัง (มาหาหน่ย)	Hello ตอนที่ทำอะไรอยู่ อยู่กับใคร ที่ไหน	ไอดี ปราโมทย์	✓
13	โทษที่เอาแต่ใจ	Nothing I can say	เบ็ก ผลิตโชค ายนบุตร	✓
14	จม(Cover Version)		ลลลา	✓
15	มองฉันที่ (Ost.ฉลาดเกมส์โกง)		อิมเมจ สติดา	X
16	เรื่องของฉัน	ที่ให้เธอไปแค้นหวังดี เทาไรก็เท่าที่ฉัน	จีน่า ดี ธิร์ชา เดอซูซา	✓
17	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
18	มีแฟนแล้ว	เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไม่ต้อง	ปราโมทย์ ปาทาน;จิราทรยศ ฝิโลประการ	✓
19	เกี่ยวกับไหม (YOU?)		อึ้งค์ วรินทร์	X
20	ยืม	ปา ดับ ปา ดี ดับ ปา...ก็เคยมันใจ	Jetset'er	✓
21	เธอต้องมีฉัน(YOU NEED ME)		TATTOO COLOUR	X
22	อาย		Somkiat	X
23	นวด	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม	ปาล์มมี	✓
24	แพ้ทาง	ทำไมเธอต้องยืม ทุกที่ที่เดินสวนกัน	LABANOON	✓
25	เอ็มเอสเอ็น		Helmetheads	X
26	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันแค่นั้นที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่นั้นที่	GETSUNOVA	✓
27	ขวงนี้ (Karma)	Hey เธอทำอะไรมานะ ทำไมหน้าตาดี	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
28	ถ้าฉันหายไป		ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	X
29	จะบอกเธอว่ารัก(Tell Her That I Love)		The Parkinson	X
30	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะดาให้เรา	ปองกุล สิมซิ่ง(โปป)	✓
31	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับเธอ ว่ามันนานแล้ว	ไอดี ปราโมทย์	✓
32	เธอเปลี่ยนไป(Cover)	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	บอย Peacemaker	✓
33	ลบนาทีที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอออกกับเขา	นิว นัสสร ฤทธใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
34	ฉันยัง...?	ก็แค่อยากรู้ ถ้าหมดใจ เธอจะฝัน	ชมคอ	✓
35	เพียงข้างหลัง	กระวนกระวาย คิดถึงเท่าไร ก็ไม่ถึง	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;feat.เบน ชลาทิศ	✓
36	รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)	ถ้าฉันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพ	ณัฐ ศักดาทร	✓
37	ไม่คิดถึงเลย		NAP A LEAN	X
38	คนสุดท้าย		The Pisatband	✓
39	โลกที่ไม่มีเธอ		PORTRAIT	X
40	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สุพล พิวศิริรักษ์ (เบล)	✓
41	โตแล้ว	หนีความจริงต้องหนียังไง เมื่อเขาจะไป	Ammy The Bottom Blues	✓
42	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
43	เวลา	เมื่อมองนาฬิกา ทุกนาทีเลยผ่าน กัดกร่อน	โอปอ ประพุทธ์	✓
44	ยังไม่รู้ ยังต้องทำ(75 ปีไทยประกัน)	จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้ซึ้งอย่างไร	Jetset'er	✓
45	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
46	เธอ	อยู่ไกลจนสายตาไม่อาจเห็น	COCKTAIL	✓
47	วันหนึ่ง (ภ.แฟนเคย...แฟนกันแคว้นดี)	วันหนึ่ง ดันขึ้นมาในความรู้สึกใหม่	ชาติ สุชาติ (The Voice)	X
48	คิดถึง	มองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่ จะมีใครรู้	BODYSLAM	✓
49	รอฉันหรือเปล่า	เหตุที่ฉันไม่มีใคร เพราะว่ามีเธอ	Bankk Ca\$h	✓
50	ชีวิตเดียว x Getsunova	อยู่ตรงนั้นแค่เพียงลำพัง กับความเหงาที่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);GETSUNOVA	✓

มัน แชน เวอร์ ซดที่ 3

รหัสปก CD GX0561025

วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อันดีขาด	อ้ายเป็นหละคู่บ่าวบ้านา งานบ้านได้	ศร ลินชัย	✓
2	อีหล้าขาด		จินตหรา พูนลาภ	X
3	คิดฮอดคู่บ่าวสะเบง	ยามเมื่อฟ้าค่าแลง หอมดอกสะเบงแดง	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
4	รักพ่ายที่แก่งสะพือ	น้องไปเที่ยวสงกรานต์ที่แก่งสะพือ	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
5	ตัวข่อยเด้อ	ตัวข่อยเด้อ ตัวข่อยเด้อ จ่าไว้เด้อ	ลำยอง ทองอินท้าว	✓
6	ชมรมหน้าบ้านบ้านผัว		สาวแย้ เจริญ	X
7	ขี้นมลูกไม่ยอมรัก		ดาหลา ธัญญาพร	X
8	โสดแต่ในเฟซ	Like คือมาหา Like แม่นผู้สาวทางใต้	สมบูรณ์ ปากไฟ	✓

9	ลำซิ่งสายโสด	ป๋อเอ๋อกให้ไผเห็นน้ำตา บ่ให้ไผรู้	ด็กแดน ชลดตา	✓
10	ลำเดียดซิ่ง เต่างออย		จินตหรา พูนลาภ	X
11	อยากได้มีมๆ		สาวแอ๋ เจดिया	X
12	เอาส่วไปเทิร์น(ล.ดาวจรัสฟ้า)	เอาส่วไปเทิร์น เอาส่วไปเทิร์น เอาส่วไป	ส้ม พงกษา	✓
13	โห่งงอ	ละพอดแต่เปิดผะม่านกั๊ง สาวหมอลำลีสพาม่วน	ด็กแดน ชลดตา	✓
14	ออยามารถีเยอะ !		ลำยอง ทองอินท้าว	✓
15	เบอร์โทรซี้ตั่ว(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ให้เบอร์มือถือ คือ คือ แต่ บ่ จังใจ	ส้ม พงกษา	✓
16	บ่ซึกกะให้หลโดน	คนบ่ซึกกันรลเสี่ยข้างทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
17	แค้ซู้	แหมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร ลินชัย	✓
18	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นหยั่งจ้งทบนเขาคัก	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓

รวมเพลง ลูกทุ่งสุดฮิต

รหัสปก CD G0261116

วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ตัวไกล ใจรักมัน	บ่ได้ไปหา เพราะว้ายางานที่ท่า บ่ได้ใจตา	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	X
2	น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง	มือที่อ้ายกินตอง..น้อง นั้งซ้อง..ให้	ด็กแดน ชลดตา	✓
3	ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ละ(Cover)	เจ้าเมียบบ่บ่ที่ต้องผินทบน	ตรี ชัยณรงค์	✓
4	ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ละ	อ้ายเมียบบ่บ่ที่ต้องผินทบน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
5	กลับคำสาหล่า (Cover)	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที่	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
6	กลับคำสาอ้าย	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที่	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
7	จดหมายฉบับสุดท้าย	แม่นหากเธอได้อ่านจดหมาย	ค่าย อรทัย	X
8	บุญผลา	บ่เนาเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
9	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอลืม	ถอยมาไกลดั่งตัวอ้าย ตั้งแต่วันออกหัก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
10	หมองเก่า	ยังคิดซอด อ้ายยังคิดถึงถึง เลี้ยววินาที	ด็กแดน ชลดตา	X
11	อย่าให้เขาซู้เตอ	เป็นหยั่งคือเฮ็ดแวนนี่ มันบ่ดีสู้บ่	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
12	ทุ่งนางคอย	มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ไกลคำย่ำสนธยา	ค่าย อรทัย	X
13	บ่ซึกกะให้หลโดน	คนบ่ซึกกันรลเสี่ยข้างทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
14	แค้อ้ายหวั่น	บ่แมนหาแนวมว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
15	คำว่ารักกัน มันเหี้ยถิ่มไว้(ล.ดาวจรัสฟ้า)	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	คุมตาม ยุทธนา เบื้องกลาง	✓
16	ลิเทอองให้หมอกน Cover Version	แปลว่าหยั่งน้องอ้าย กับอากาศเปลี่ยนไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตา)	✓
17	ภาพเธอยังไม่ชัด	จะกี่ครั้งที่ฉันเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลเอ...	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
18	คำว่ารักสกดเป็นชื่อเธอ	คำว่ารักในหัวใจอ้าย สกดครั้งใด	เต๋า ภูศิลป์	✓
19	อูยเย็นเป็นโสด	อูยเย็นเป็นโสด..อย่างนี้..ไม่มี..แฟนก็	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
20	รู้ตัวอีกที ก็มิเธออยู่ในใจ	ไม่รู้จักตื่นเมื่อไหร่คราคู่ที่หัวใจ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
21	อาลัยบ่เวีย	อ้ายเหงา...เหมือนข้าวขาดผ่นต้นเหี่ยว	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	น้ำตาหยดยังกอด like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได้	ค่าย อรทัย	✓
23	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
24	ให้เขารักอ้าย คืออ้ายรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
25	ต้นทางคือรัก ปลายทางคือเธอ	เบิ่งทางสิไปคือไกลแต่หน้อ	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
26	ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า)	บ่ได้อูยเท่งฟ้า ก็แค้ผู้หญิงธรรมดา	ค่าย อรทัย	✓
27	เดียดฟ้าผ่า	เอ้ามา มา มา มา มา สนุกเฮฮา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
28	เดียดต่อหัวใจ	ใสงามคือน้ำในขัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
29	โยนใจให้หมากัน	ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลโดนน้องแหน	ด็กแดน ชลดตา	✓
30	ไผ	ง่ายาแบบนี้เลยน้อ ถิ่มกันจ้อจ่าจั้งซึกะได้	ตรี ชัยณรงค์	✓
31	ผู้หญิงธรรมดา...ที่กลักรักเธอ	เงินกำลังถูกรักหรือกำลังโดนหลอก	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
32	คนที่ใช่ได้แค้มอง	แค้คิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
33	จ้มบองที่ช่องจอม	เย็นเยียบโยบ ใฝ่แต่ก็ดอดลหน้าบอง	ค่าย อรทัย	✓
34	ให้เอ็นน้องว่า..ผู้สาวเก่า	ออยดกใจเดอ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
35	ให้เอ็นอ้ายว่า..ผู้บ่าวเก่า	ออยดกใจเดอ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	เสถียร ท่ามื่อ	✓
36	สัญญาออนไลน์	สัญญาออนไลน์ ที่เคยให้กัน	เปาวลี พรพิมล	✓
37	คนบ่ซู้ใจ	อ้ายมักไปเทียวใส เจ้านั้นกะซู้จักดี	เน็ค นฤพล	✓
38	สุดท้ายอ้ายกะตัว	เบิ่งรูปเก่า รูปที่สองเฮ้านั้นถ่ายเก็บไว้	ค่าย อรทัย	✓
39	ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา	เพียงแค้อายก็มี อายก็มีโอกาสพบหน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
40	ความคิดซอดบ่เคยพาไผกลับมา	หยิบรูปวันเก่า ที่เฮาคักกันมาเบิ่ง	เต๋า ภูศิลป์	✓
41	คิดซอดบ่เคยพา (ละครราชินีหมอลำ)	ก่อนนอนคิดซอด บ่ได้กอดแมนานแค้ไหน	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา)	✓
42	รับผิดชอบด้วยนะ	น่านี้นานี่นา นี้นานี่นา นี้นานี่นา	เปาวลี พรพิมล	✓
43	เพียง	เพียง ขอให้ย่น ขอให้ย่น ขอให้ย่น	มีวส์ อรุณรัตน์ สกใส/เกรซ เกวลิน	✓
44	ไปเล่นตรงบ่	ออยกจะดูบ่ไปบ่ว่างใหม่ ออยกจะดู	เต๋า ภูศิลป์	✓
45	ไปเล่นตรงบ่	รักทีไรให้มา รู้ว่ามันไม่จริง	ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัควา	✓
46	ซิวดีดี	จี้ด จ่า ดา ตัด จี้ด จี้ด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
47	บ่หลอกก็บ่ตาย	มันกะได้สำนี้ ยังว่ามันได้สำนี้	เน็ค นฤพล	✓
48	เดียดปาด้วยเบอร์โทร	ออยามองหน้าเดียดปาด้วยเบอร์โทร	ลำยอง ทองอินท้าว	✓
49	โห่งงอ(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ละพอดแต่เปิดผะม่านกั๊ง สาวหมอลำลีสพาม่วน	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา)	✓
50	เบอร์โทรซี้ตั่ว(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ให้เบอร์มือถือ คือ คือ แต่ บ่ จังใจ	ส้ม พงกษา	✓

แกรมมี่ โกลด์ ลูกทุ่งฮิตใจชุด 2

รหัสปก CD G0261078

วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ตัวไกล ใจรักมัน	บ่ได้ไปหา เพราะว้ายางานที่ท่า บ่ได้ใจตา	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	X
2	บุญผลา	บ่เนาเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	ไมค์ ภิญโญพร	✓
3	จากสำคัญ เป็นสำรอง	ใสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ นานหนักเท่าใด	ค่าย อรทัย	✓
4	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอลืม	ถอยมาไกลดั่งตัวอ้าย ตั้งแต่วันออกหัก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
5	กลับคำสาหล่า (Cover)	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที่	ไผ พงศธร ศรีจันทร์	✓
6	อย่าให้เขาซู้เตอ(Cover)	เป็นหยั่งคือเฮ็ดแวนนี่ มันบ่ดีสู้บ่	ลำเพลิน วงศกร	✓
7	น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง	มือที่อ้ายกินตอง..น้อง นั้งซ้อง..ให้	ด็กแดน ชลดตา	✓

8	เฟซบุ๊กไลฟ์ โลกไม่กล้าแอด	รู้ตัวดี ไม่มีสิทธิ์เลยทุกด้าน รู้ว่า	เน็ต นฤพล	✓
9	คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง	ยามเมื่อฟ้าค่าแสง หอมดอกสะแบงแดง	ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
10	รักพ่ายที่แก่งสะพือ	น้องไปเที่ยวสงกรานต์ที่แก่งสะพือ	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
11	อินดี้ขาด	อ้ายเป็นหกละผู้บ่าวบ้านๆ งานบ้านได้	ศร สินชัย	✓
12	โลโซโบวริก(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ละคิดหยังหลายให้มันยาก สาวกคนนอกหัก	หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา)	✓
13	คำว่ารักกัน มันเหยยืมใส(ล.ดาวจรัสฟ้า)	อ้ายบ่อยากเชื่อสายดา ว่าภาพตรงหน้า	ตมตาม ยุทธนา เบื้องกลาง	✓
14	รักแท้ได้แปลว่าใจ	ผิดมากใหม่ที่รักเขาจนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	ฝากพวงนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายผู้บ่าว..ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ค่าย อรทัย	✓
16	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เข็ดมาปหัวใจอ้ายแท้ข้อ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
17	รับของโจร	ตีปานโต ไซเทาโต อ้ายกะมีเจ้าของ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
18	หมองเก่า	ยังคิดฮอด อ้ายยังคงคิดถึง เสียวินาที	เน็ต นฤพล	✗
19	หมอนขาด สาดผืนเก่า (Cover)	วางไว้สา..มีภูเขาไฟพุกเอาไว้ก่อน	ลำเพลิน วงศกร	✓
20	เอ็นอ้ายมาหยง	ญ.อ้ายตอนนี้อยู่ใส ขมิ.มีเรื่องอะไรฟ้า	สมบุญโร ปากไฟ/ลำยอง ทองอินท้าว	✓
21	เอาคู่ไปเทิร์น(ล.ดาวจรัสฟ้า)	เอาคู่ไปเทิร์น เอาคู่ไปเทิร์น เอาคู่ไป	ส้ม พงศษา	✓
22	ลำซิ่งลืมข่า	ละนั่งรถเหมาล้นคืนบ้าน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
23	ไม่ไช่แฟนทำแทนไม่ได้	ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน	ค่าย อรทัย	✓
24	ไม่เหลือคำว่ารัก ก็เหลือคำว่าลา	เจอกันทววัน นั่นคือตอนเริ่มเดิน	ต๊ักแดน ชลดา	✓
25	ผีเสื้อใจรักกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
26	บอกรัก..แต่บ่รักสักวารี	บ่ใกล้บ่ไกล แต่เหมือนหายไปจากชีวิต	ค่าย อรทัย	✓
27	อ้ายหมอนหน้าทีหรือยัง	เคยเป็นทุกอย่าง เคยอยู่เคียงข้าง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	อ้ายบ่แมนเขา	ยามนำดาอ้อย อ้ายคอยซบด้วยใจซึก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
29	เมื่อความฮักเก่า น้องลิเหลงบ่	ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	เมียเก่า	หากว่าอ้ายได้ฟังเพลงนี้ หากว่าอ้ายยัง	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
31	ผัวเก่า	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร สินชัย	✓
32	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแต่อย่างเข้ามา	ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
33	ขอโทษที่ลืมไปได้	หัวใจบ่เคยเดินลงชัน วทวนเดินบ่เคย	พี สะเดิด	✓
34	คิดฮอดสาวฟังลำ(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ละแสบหัวใจปานไฟจี อ้ายยืนเทิงเวทียบ	ตมตาม ยุทธนา เบื้องกลาง	✓
35	เบอร์โทรซี้ดัว(ล.ดาวจรัสฟ้า)	ให้เบอร์มือถือ คือ คือ แต่ บ่ จริงใจ	ส้ม พงศษา	✓
36	ขอใจเธอแลกเบอร์โทร	แวนเดียวแค่ ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
37	ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ	วันเกณฑ์ทหาร อ้ายจับได้ใบแดง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
38	นาท่งน้อย	ถ้าหากเบิ่งว่าเขานับบ่แมน คนสีฝาก	ศร สินชัย/ดอกอ้อ ทุ่งทอง/ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
39	ชีวิตไม่พร้อม แต่หัวใจพร้อม	ชีวิตควรจะรอยด้วยกลีบดอกไม้ ฉันไม่รู้	พี สะเดิด	✓
40	ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่	อ้ายรู้ในใจเคยรักฉันไหม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
41	อ้ายเขี่ยน้องกิม	บ่แมนลูกฟุตบอลแต่น้องกะโดนเขี่ย	ก้านทอง ทุ่งเงิน	✓
42	คอยทางที่นางรอง	ใจผู้สาวอำเภอนางรอง ถุกความหม่นหมอง	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
43	เต็มใจให้	ฉันรู้ควรรักเธออย่างไร เพราะรู้	ค่าย อรทัย	✗
44	คนกำลังน้อยใจ	เธอไม่เหมือนเก่าแต่อยากให้เราเหมือนก่อน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
45	นาที่เดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม	เธอเคยฟังคำที่เธอเองพูดไปบ้างไหม	ต๊ักแดน ชลดา	✓
46	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
47	อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง	ไม่รู้ว่าจะมีใครคนนั้นหรือเปล่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
48	น้องคือที่เหงา เขาคือที่รัก	ขอพื้นที่ใจสักความเหงาจักคราวได้บ่	มนต์แคน แก่นคูน/ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
49	ดาวเรืองดาวโรย	ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรือง	เปาวลี พรพิมล	✓
50	นักร้องบ้านนอก	เมื่อสุรียนย่าสนทยาหมุ่นกกา	ค่าย อรทัย	✓

รวมฮิต ลูกทุ่งออกหัก...รักจ๋า

รหัสปก CD GX0261064
วันที่วาง 21/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ภาวะแทรกซ้อน		ออย แสงศิลป์	✗
2	ทดเวลาบอดเจ็บ		บอย พนมไพร	✗
3	หมองเก่า	ยังคิดฮอด อ้ายยังคงคิดถึง เสียวินาที	ต๊ักแดน ชลดา	✗
4	ไปต่อหรือพอสำนี้		อาม ชุติมา	✗
5	จะหายใจยังงไม่ให้อคิดถึง	กลิ่นใจนึกภาพเธอเคยค่าเวลาเมื่อครั้งวงหน้า	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
6	กิมน้องไว้ตรงนี้ละ	อ้ายเมื่อยบ่บ่ที่คองผืนทน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
7	ลิเหลงให้บอกแค้น Cover Version	แปลว่าหยังยังน้องอ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
8	รอยเลื่อน		ดาร์ ดจว.	✗
9	ขอโทษที่ลืมไปได้	หัวใจบ่เคยเดินลงชัน วทวนเดินบ่เคย	พี สะเดิด	✓
10	เจ็บละเนาะ		ต๊ักแดน ชลดา	✗
11	อดีตเคยฟัง		อาม ชุติมา	✗
12	เฟซบุ๊กไลฟ์ โลกไม่กล้าแอด	รู้ตัวดี ไม่มีสิทธิ์เลยทุกด้าน รู้ว่า	เน็ต นฤพล	✓
13	เจ็บช้ำกับค่าเดิมๆ	เจ็บใหม่ ไอ้ผู้ชายแสนดี	อัสร์ อิศรพงศ์	✓
14	น้ำตาหยดยิ่งกด like	รู้เด็มอก..ว่ารักถกกระบ่บ่ได้	เสถียร ทামী	✓
15	โยนใจให้หมากิน	ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลโดนน้องแทน	ต๊ักแดน ชลดา	✓
16	ในความรู้สึกของเธอ	ทำไมเธอไม่เคยบอกใคร ว่าเราเป็น	เปาวลี พรพิมล	✓
17	คาใจ (Esan Version)	กลับมาหาเจ้า โดยผู้ดี	เต๋า ภูศิลป์	✓
18	คนนอกหักพักบ้านนี้	อ้ายรักบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่	จักรพันธ์ ตรีชูริชโรติ (ก๊อท)	✓
19	ลืมรักโซซึบ		แพ้ม บัญญา	✗
20	ดีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ		ต๊ักแดน ชลดา	✗
21	อยู่กับเจ็บจนก็เหงา	เขาไม่รัก ไม่แคร์ ไม่สนใจ เมื่อไหร่	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
22	สักวัน...ฉันจะรู้สึกเฉยๆ กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้คำวาคิดถึง	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
23	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	พี สะเดิด	✓
24	คนสำคัญของคนไม่สำคัญ	ก็รู้สายน้ำไม่เคยย้อนคืนมา	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
25	เคลียร์กับเขาให้จบ ค่อยมาคบกับฉัน	เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ด้วยไหม	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
26	จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง		ต๊ักแดน ชลดา	✗
27	สั่งน้ำตาไม่ได	เป็นแค่คนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓

28	รักจนไม่รู้จักรักยังง	มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี	พี สะเดิด	✓
29	จากมากก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ	ไม่ต้องใช้น้ำตาอีกสักทีหยุด	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
30	ระยะห่างของคนหมดใจคือระยะทำใจ	เหลือเพียงดอกไม้ ที่มันแห้งคาแฉกกัน	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสด)	✓
31	ขอโทษที่คิดถึง	เหมือนตั้งความอุ่นใจไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ	จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓
32	หายใจรอใจที่หาย	เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงที่ เหมือนเคย	เปาวลี พรพิมล	✓
33	ที่ว่างในใจเธอ	จะให้พูดจา ในฐานะอะไร	อัสร์ อิศรพงศ์	✓
34	สิ่งที่ควรทำตอนนี้	ลืมกันแล้ว ยังมาหามาห้วงกันอยู่	เต๋า ภูศิลป์	✓
35	ง่ายเนาะ	ง่ายเนาะ...แคบอกว่าคุณค่าเดียว	ลำเพลิน วงศกร	✓
36	ส่ายอกหัก		นิง ทิพย์ภา	X
37	บขวางทางอ้าย		อาม ชุติมา	X
38	ให้อ้ายตายผู้เดียว	แนมเบ็งหน้าเจ้าของ ยามอ้ายสองกระจก	เดวิด อินธี	✓
39	ให้อ้ายรู้ว่า...ผู้บ่าวเก่า	อย่าตกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	เสถียร ทামী	✓
40	แต่เธออยู่ไหน	รู้แล้วว่ารัก บอกตรงตรงว่าคืนคืน	เปาวลี พรพิมล	✓
41	ทนเจ็บเพราะรักเธอ		ครีม วสิริรัตน์	X
42	คนชื่อชื่อนูมา		แพ้ม บณูมา	X
43	ใจร้าย	สายตาเย็นชา ที่เธอส่งมาให้ฉัน	แจ๊ค ธนพล	✓
44	ส่วนเกินต้องเดินลำพัง	ขอโทษ ที่ทำให้ฮึดฮัดใจ ที่ต้องมารับรู้	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสด)	✓
45	เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้	คงสนุกใช้ใหม่ ที่หลอกว่าคนหนึ่งพิเศษ	ด็กแดน ชลดา	✓
46	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ	เอิ้นขวัญ วรัญญา	✓
47	ฝนตกในทะเล	นานเท่าไรที่ฉันต้องคอย ท่าดีกับความ	รัชชก ศรีโลพันธุ์	✓
48	อยู่ในสายตาแต่ถอนหัวใจ	เราอยู่ใกล้กันแค่นี้ แต่รู้ไหมคนดี	บิว พงศทิพัฒน์ คงนาค	✓
49	คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย	แอบยิ้มให้เธอทุกวัน แคเธอไม่หันมอง	เปาวลี พรพิมล	✓
50	รองเท้าน้ำห้อง	ประดุห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน	จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓

THE MASTERPIECE PETER CORP DYR

รหัสปก CD G0561061
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เจ้าทอยอยู่ไหน	เจ้าทอยอยู่ไหน เจ้าทอยอยู่ไหน	PETER CORP DYRENDAL	✓
2	ถอยหนอยครีบ	ยังใจก็ถอยหนอย ถอยหนอย ถอยหนอยครีบ	PETER CORP DYRENDAL	✓
3	รักเข้าไป	ฉันเข้าไป หากอยู่กับเขาแล้วดีกว่า	PETER CORP DYRENDAL	✓
4	ไม่อยากแล้ว	ฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้ว คุยกันแล้ว	PETER CORP DYRENDAL	✓
5	จะรักกันนานเท่าไร I love you	บอกว่าจะรักกันอยู่อย่างนี้	PETER CORP DYRENDAL	✓
6	เธอทำให้ฉันต้องผิดหวัง	ฉันคิดว่าเธอจริงจัง ระหว่างเธอกับเขา	PETER CORP DYRENDAL	✓
7	ใครจะรู้	ใครจะรู้ในวันที่มีความสุข	PETER CORP DYRENDAL	✓
8	ตัวคนเดียว (ไม่เกี่ยวกับใครอยู่แล้ว)	อยากเดินเราก็ดูคนเดียว	PETER CORP DYRENDAL	✓
9	ตัวประหลาด	กับสิ่งที่เธอต้องการลึกในใจ	PETER CORP DYRENDAL	✓
10	เราไม่เคยลำบาก	เราไม่เคยลำบาก เกิดเป็นเรา	PETER CORP DYRENDAL	✓
11	อยากไปไหนก็ไป	ไปอยากไปไหนก็ไป ยอมให้ไป	PETER CORP DYRENDAL	✓
12	ไม่เหนียวบ้างหรือ (ละครสายลมกับแ	แค่เปิดประตูไปดูท้องฟ้า แคออกไปเดิน	PETER CORP DYRENDAL	✓
13	ชายคนหนึ่ง	เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้อง	PETER CORP DYRENDAL	✓
14	ฉันยังมีเธอ	ตั้งแต่มีเธอได้คบเธอมา ก็พบความจริง	PETER CORP DYRENDAL	✓
15	ฉันรับไว้เอง	ทุกครั้งทักทาว เมื่อยามที่เธอ	PETER CORP DYRENDAL	✓
16	อยากเกิดเป็นเธอจริงจัง	ไม่รู้ว่าคุณทำได้ใจ ฉันไม่อยากจะเชื่อ	PETER CORP DYRENDAL	✓
17	ให้ฟ้าผ่าเธอ	เธอผิดคำสั่งสัญญา ที่เคยสาบาน	PETER CORP DYRENDAL	✓
18	ยอม	ฉันรักชีวิตที่มันทำหาย แบบผู้ชายที่มี	PETER CORP DYRENDAL	✓
19	ตัวเปล่า (ละคร สายลมกับแสงดาว)	ฉันมันตัวเปล่า ก็เหงามันเรื่อยไป	PETER CORP DYRENDAL	✓
20	ไม่ต้องเกรงใจ	เธอต้องการให้จบ เราไม่ควรพบกัน	PETER CORP DYRENDAL	✓
21	ทนหนอยน้อย	อกหัก อีกหนก็ต้องทนหนอยน้อย	PETER CORP DYRENDAL	✓
22	เธอทำดีที่สุดแล้ว	ร้องให้ไปเถิด ถ้าเธออยากร้อง	PETER CORP DYRENDAL	✓
23	คงไม่ต้องลา	อย่าบอกฉัน อย่าบอกฉัน	PETER CORP DYRENDAL	✓
24	แค่ฝันก็ดีใจ (ละคร สายลมกับแสงดาว)	รู้ว่าไกลเกินกว่า ที่เธอจะมาใกล้ฉัน	PETER CORP DYRENDAL	✓

ไมค์ ภิรมย์พร ชุดที่ 19 บนถนนสายดาว

รหัสปก CD G0561075
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันไปถึงนาที	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮลิม่าพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
3	ในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว	ฮัก มันยังฮักคือเก่า ฮัก ที่เบ็ดสิทธิ์	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
4	ใครหนอ หนอใคร	ใครที่ปลอกฉันให้ตื่นตอนเช้า ทุกวัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
5	เดี๋ยวมันก็ดี	ออกจากบ้านนา มาเมืองหลวง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
6	อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ	อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ รักเธอ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
7	บนถนนสายความดี	ฟ้าจะเห็นไม่เห็น ไม่เห็นจะเป็นอะไร	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
8	คำว่าให้อภัยอยู่ในใจเสมอ	คนไทยด้วยกัน ก็ยังรักกันเหมือนเก่า	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
9	เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอได้	ตั้งฟ้ามีดวงตะวันคือใจพินันที่มีแต่เธอ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
10	มีใหม่ทุกวัน	ไม่ต้องรอมีใหม่ ก็เป็นคนใหม่ได้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓

Signature Collection of บิลลี่ โอแกน

รหัสปก CD G0561059
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม	ใครจะมีสตางค์ก็มิไป ใครจะไป	บิลลี่ โอแกน	✓
2	โสภาสภาพ	จะบอกกล่าวเล่า	บิลลี่ โอแกน	✓
3	จนแต่เจ้ง	มีแต่หัวใจและกัตัว เงินนะมีน้อย	บิลลี่ โอแกน	✓
4	ลาออก	นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน	บิลลี่ โอแกน	✓
5	พูดด้วยไม่พูดด้วย	อยู่กันมานานก็ไม่มีปัญหาจะอะไร	บิลลี่ โอแกน	✓

6	หม่อมแน่นไปหน่อย	เป็นคนอย่างนี้แหละ	บิลลี่ โอแกน	✓
7	ทำอะไรก็ทำ	จะทำอะไรใครจะว่า ถ้าอยากจะทำ	บิลลี่ โอแกน	✓
8	ทอมทอม	พูดไป หมดก่าลังใจ	บิลลี่ โอแกน	✓
9	ก็พอแล้ว	ถึงใครเขาจะคิดยังไง	บิลลี่ โอแกน	✓
10	ก็มันเป็นอย่างนั้น	ทำไมบางครั้งความหวัง	บิลลี่ โอแกน	✓
11	วันนั้น..วันนี้..วันไหน	คงจะเคยตั้งใจใฝ่ฝัน	บิลลี่ โอแกน	✓
12	อย่างน้อย	อย่างน้อยก็คนเคยซึ้ง	บิลลี่ โอแกน	✓
13	ฝังไว้ในผืนดิน	วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน	บิลลี่ โอแกน	✓
14	คำมั่งง่าย	คำเดียวที่เธอ คงเคยใช้บ่อยเกินไป	บิลลี่ โอแกน	✓
15	อยากตะโกน	อยากจจะร้องตะโกน	บิลลี่ โอแกน	✓
16	หมื่นล้านเพลง	ลืมเสียงที่เธอได้ยินเมื่อฟังเพลงนี้	บิลลี่ โอแกน	✓
17	คิดจนเกินอภีย์	เธอคนเดียวเธอ	บิลลี่ โอแกน	✓
18	ฝัน	อี๊ดอึดมานาน	บิลลี่ โอแกน	✓
19	เจ้าชายกบ	เมื่อนั้น ฉันจะมา	บิลลี่ โอแกน	X
20	บิลลี่ล่าเพลิง	ข้อนี้เป็นคนจน เกิดบนผืนดินผืนทราย	บิลลี่ โอแกน	✓
21	นามสกุลหลายใจ	นามสกุลผมไม่มีคนสนใจ มันน่าน้อยใจ	บิลลี่ โอแกน	✓
22	บ้านนาเคยอยู่	เด็ดเดี่ยวจริงหนา	บิลลี่ โอแกน	✓
23	ไหนดูซิ	อยากจะดูนัก อยากจะดูใจ	บิลลี่ โอแกน	✓
24	บอกแล้วแววมื่นออก	เห็นมัยละเกลือ เจอหนัก	บิลลี่ โอแกน	✓
25	ฟ้าคงสะใจ	อยู่คนเดียวในสายลม	บิลลี่ โอแกน	✓
26	หยดน้ำในทะเล	บอกใครก็คงเฉย	บิลลี่ โอแกน	✓
27	เปลืองหัว	ไหนเธอบอกว่ารัก	บิลลี่ โอแกน	✓
28	เสียนหนาม	เรานั้นเคยมีกัน	บิลลี่ โอแกน	✓
29	ปล่อยให้เขา	ใครจะเยาะเย้ย	บิลลี่ โอแกน	✓
30	หายใจลึก ๆ	นึกถึงเรื่องราว ที่เราเองต่างคน	บิลลี่ โอแกน	✓
31	เหมือนกันยังกะแกะ	น้องเอ๋ย เคยรู้ไหมว่า	บิลลี่ โอแกน	✓
32	ยังรักเธอ	ไม่อยากจะเห็นเธอไปกับเขา	บิลลี่ โอแกน	✓
33	เกิดมาไม่แพ้	เปลี่ยนความพ่ายแพ้ ให้เป็นพลัง	บิลลี่ โอแกน	✓
34	ขอเป็นเพื่อนที่ดี	บอกตามตรงฉันเองยังเสียใจ	บิลลี่ โอแกน	✓
35	ชายสี่หมื่นก็เกี้ยว	ขอเป็นชายสี่ หมื่นก็เกี้ยว ขวัญใจคนจน	บิลลี่ โอแกน	✓
36	หัวอกเดียวกัน	มองหน้าก็รู้ ว่าน้องเสียใจ คงถูกใครเขาทำ	บิลลี่ โอแกน	✓

I AM MAI:A Celebration Of 30 Years

รหัสปก CD G0261081

วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	แพ้ใจ	เก็บใจไว้ในลิ้นซึก	ใหม่ เจริญประ	✓
2	รักไม่มีนิยาม (ประกอบ Club Friday	ฉันมันเป็นคนไม่ดีใช่ไหม ที่ไปรักเธอ	ใหม่ เจริญประ	✓
3	เสียใจได้ยินไหม	เพราะว่ารักจึงเปรียบ	ใหม่ เจริญประ	✓
4	หนักเกินไปแล้ว	เหนื่อยล้ามาเท่าไร หัวใจต้องสู้มา	ใหม่ เจริญประ	✓
5	อยากจจะร้องไห้	ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง	ใหม่ เจริญประ	✓
6	สัญญา	ฝันและทน ทนต่อไปก็ต้องลำบาก	ใหม่ เจริญประ	✓
7	ขอร้อง	ฉันไม่มีอะไรต่อรอง เพียงจะร้อง	ใหม่ เจริญประ	✓
8	อย่าฝากความหวัง	สิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง	ใหม่ เจริญประ	✓
9	ต่อไปไม่มีใคร	เพราะฉันรู้ดีว่าคง	ใหม่ เจริญประ	✓
10	จะไปทางไหนดี	ไม่มีตะวันสีทองที่จะส่องแสง	ใหม่ เจริญประ	✓
11	อย่าเอาน้ำตากลับบ้าน	รู้ดีว่าโหดร้าย ตอนเขาทิ้งเธอไป	ใหม่ เจริญประ	✓
12	อาจจะเป็นคนนี้	ผ่านความระทม	ใหม่ เจริญประ	✓
13	ไม่อยากจะให้เธอรู้	อาจจะเป็นทุกข์ อาจจะผิดหวัง	ใหม่ เจริญประ	✓
14	เธอรู้อะไรเล่า	อาจจะดูว่ามันนาน	ใหม่ เจริญประ	✓
15	เพราะเขาคนเดียว	เดินเรื่อยเรื่อย	ใหม่ เจริญประ	✓
16	เรื่องของเธอ	ถอยถอยไปไป เลิกแล้วเลิกเลย	ใหม่ เจริญประ	✓
17	เรื่องมันจำเป็น	เรื่องมันจำเป็น ของมันจำเป็น	ใหม่ เจริญประ	✓
18	จริงใจไว้ก่อน	เคยแต่ทำอะไรที่ดี	ใหม่ เจริญประ	✓
19	เสียงเป็นเสียงกัน	อยากจจะลองดูสัก	ใหม่ เจริญประ	✓
20	ยังไม่รู้สิ	มาเจอเข้าแล้วสิ	ใหม่ เจริญประ	✓
21	ครึกหัวใจ	หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บ	ใหม่ เจริญประ	✓
22	สุดท้ายที่สุดเคย	ตอบตอบมาหน่อย	ใหม่ เจริญประ	✓
23	กลับตึก	กลับตึก อยู่ก็ลึกในขอยเปลี่ยว	ใหม่ เจริญประ	✓
24	ไม่มีปัญหา	หมดปัญหา ไม่ต้องกลัว	ใหม่ เจริญประ	✓
25	ไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้อะไร	หลบยังงี้ก็ยังไม่รู้อะไร	ใหม่ เจริญประ	✓
26	กลับมาแล้ว	กลับมาแล้ว ก็ฉันต้องมายังไงก็มา	ใหม่ เจริญประ	✓
27	อ้อเธอ	ใครพูดนะ พูดว่าเชื่อกันว่านี่เป็นคนดี	ใหม่ เจริญประ	✓
28	เทร็ดคืนไป	อยากจจะเทคืนรักนี้	ใหม่ เจริญประ	✓
29	ระวังให้ดีเหอะ	เธอคิดดี เธอจริงจังใจ	ใหม่ เจริญประ	✓
30	อยากรู้รัก	คงภูมิใจที่ทั้งฉันไม่ได้	ใหม่ เจริญประ	✓
31	ผู้หญิงใจร้าย	หรือเธอนึกเอา ว่าฉัน คงไม่เท่าไร	ใหม่ เจริญประ	✓
32	เสียตายนมาก	คอยเวลาเธอจะมา	ใหม่ เจริญประ	✓
33	เสียเวลาจะตายไป	กับอกไปเลยและยื่นยื่น	ใหม่ เจริญประ	✓
34	รักฉันได้ใจ	ทั้งเนื้อทั้งตัวกับแบบนี้	ใหม่ เจริญประ	✓
35	ดอกไม้กับแจกัน	ดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยเมื่อใส่แจกัน	ใหม่ เจริญประ	✓
36	น้ำค้างตอนเช้า	อยู่คนเดียว นอนมองดูฟ้าด้วยความสงสัย	ใหม่ เจริญประ	✓
37	ฟังซิฟัง	ฟังซิฟัง และฟังอย่างตั้งใจ	ใหม่ เจริญประ	✓
38	มันไม่จริง	ฉันเฝ้ามองเธออยู่ ดูปฏิบัติการเปลี่ยน	ใหม่ เจริญประ	✓

39	ศรัทธา	หากยังมีหวัง พลังของเธอยังอยู่	ใหม่ เจริญประ	✓
40	ใครสักคน	เคยมีบางคน ที่ฟ้าบังเอิญให้เจอกัน	ใหม่ เจริญประ	✓
41	ทำด้วยหัวใจ	ไม่มีเหตุผล ไม่ขออธิบายใด ๆ	ใหม่ เจริญประ	✓
42	ไม่ลืม	ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล	ใหม่ เจริญประ	✓
43	ฉันก็มีหัวใจ	ฉันพอเข้าใจกับสิ่งที่ เป็น	ใหม่ เจริญประ	✓
44	เรือใบบนสายรุ้ง	ฉันรู้ว่าเธออยู่ไหน	ใหม่ เจริญประ	✓
45	ถนนสายนี้	และถนนสายนี้ก็ดูเงียบเหงา	ใหม่ เจริญประ	✓
46	แค่เสียดายที่ผิดแล้ว	ฉันรู้ว่ามันคงจะดูแปลกที่ฉันมา	ใหม่ เจริญประ	✓
47	คนเดียวในหัวใจ	ไม่เคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป	ใหม่ เจริญประ	✓
48	คนเดียวตลอดไป		ใหม่ เจริญประ	✓
49	รักแล้วรักเลย	เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา	ใหม่ เจริญประ	✓
50	อยากให้รู้ว่ารักเธอ	ต่อให้ฝนแรงแรงก็ไม่หวั่นไหว	ใหม่ เจริญประ	✓

แกรมมี่ฮิตตลอดกาล:เพลงรักนิรันดร์ 2

รหัสปก CD G0261114
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ฝากฟ้าทะเลฝัน	มีเพียงหาดทราย ทะเล สบายลมกับสองเรา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
2	ก็เคยสัญญา	ก็เคยสัญญา เป็นมันเป็นหมาย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
3	เจ้าสาวที่กลัวฝน	เหตุอันใดพอกความรักเธอเริ่มต้น	เรวัต พุทธินันทน์	✓
4	เพียงแคใจเรารักกัน	เพียงอยู่ในวงแขนคุณอบอุ่นหัวใจ	วิยะดา โกมารกุล ณ นคร	✓
5	เรารักเรา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยฮันใจ	รุติมา สดสุนทร(แหวน)	✓
6	เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)	ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสก	เพชร โอสภานุเคราะห์	✓
7	อ้อมแขนที่ว่างเปล่า	เพียงลำพังผู้เดียว ในราตรีไรดาว	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
8	คำนี้	คำนี้ฉันจะมีรักให้	ชรัส เฟื่องอารมย์	✓
9	แปลกตรงที่หัวใจ	เพียงเจอกันครั้งเดียว	ศรียา สงเสริมสวัสดิ์	✓
10	รบกวนมารักกัน	(มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน	ทาทา ยัง	✓
11	รักเธอที่สุด	มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน	คริสติน่า อากีลาร์	✓
12	รัก..โลกาภิวัตน์	ก็ยังรักคน ๆ หนึ่ง และก็ยังซึ้ง	โลกีย์	✓
13	สัญญาต้องเป็นสัญญา	ได้บอกกับเธอวันนั้น บอกเธอให้จำเอาไว้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
14	คิดถึงกันบ้างไหม	เธอจะลืมรักเราหรือเปล่า	เจสัน ยัง	✓
15	อยากให้อยู่ตรงนี้ (Light)	ฉันเคยหลอกตัวตัวเอง	สุนิดา ลีติกุล(โบ)	✓
16	ฉันรักเธอ	ก็เพราะฉันเองนั่นยังไม่แน่ใจ	ทาทา ยัง	✓
17	กว่าจะรัก	แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ	เอ็กซ์ วาย แซด	✓
18	ยินยอม	เกิดมาก็เป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหน	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
19	หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ	ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
20	ทอฝัน	ทีละนิด ทีละน้อย	สินจัย หงษ์ไทย(เปล่งพานิช)	✓
21	สองเวลา	ถึงแม้เราจะห่างกันไป	ศรียา สงเสริมสวัสดิ์	✓
22	รักเราไม่เก่าเลย (รักของเรายังใหม่)	จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(ทบ)	✓
23	สองเราเท่ากัน	(พูด) วันเวลาของเรานั้น	เรวัต พุทธินันทน์	✓
24	อย่างน้อย	อย่างน้อยก็คนเคยซึ้ง	บิลลี่ โอแกน	✓
25	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(ก๊อ)	✓
26	ยังยินดี..ครับเพื่อน	ได้ยืนยันเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่	U.H.T.	✓
27	ความทรงจำ	บางครั้งอาจเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้	เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม)	✓
28	ไม่ลืม	ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล	ใหม่ เจริญประ	✓
29	ปานนี้	มองเห็นดวงดาว สองอยู่เดิมฟ้า	นันทิดา แก้วบัวสาย	✓
30	ทั้งรักทั้งรัก	รู้..รู้เธอนั้นมีหัวใจ	ชรัส เฟื่องอารมย์	✓
31	อึกสักรักรัก	จับมือฉันไว้สักหน่อย จับมือฉันไว้นานนาน	มาลีวัลย์ เจมีน่า	✓
32	หัวใจขอมมา	กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ้นตา	คริสติน่า อากีลาร์	✓
33	รักเธอเสมอ	วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
34	ดอกไม้พลาสติก	เวลาดอกไม้ปลอมๆ	เรวัต พุทธินันทน์	✓
35	หมอกหรือควัน	หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางที่ไม่อาจรู้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
36	ตะเกียง	แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน	สรสิณี อธิกุล	✓
37	กระจะเงา	คิดๆ แล้วไม่รู้ทำไม	สมประสงค์ สิงหวนวนัน	✓
38	ขีดเส้นใต้	ห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(ทบ)	✓
39	คำมั่งง่าย	คำเดียวที่เธอ คงเคยไขบอยเกินไป	บิลลี่ โอแกน	✓
40	หมากเกมนี้	หากลิ้มฉันได้ไม่ลำบาก	ศักดา พัชรสีมา;อินคา	✓
41	นิยามรัก	ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก	นูโว	✓
42	ทิ้งรักลงแม่น้ำ	เพราะรักแล้วฆ่า รักมันทำลาย	Y NOT 7	✓
43	เลือดเย็น	มีใจให้กันกับนาน	ไมโคร	✓
44	รอ	ใครบางคน ใต้แค่เพียงแครอ	มาชา วัฒนพานิช	✓
45	ยามเมื่อลมพัดหวน	จากคนละฟ้า จากคนละแผ่นดิน	เจตริน วรรณะสิน(เจ)	✓
46	รักเธอมากกว่า Acoustic Version (รัก)	ต่างก็รักกัน ต่างก็รักกัน	เรวัต พุทธินันทน์	✓
47	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(ทบ)	✓
48	เขียนไว้ข้างเตียง	ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลับๆ	นันทิดา แก้วบัวสาย	✓
49	ให้เธอ	ฟ้าและท้องทะเล กับลมที่ฉันมีอยู่	วสันต์ โชติกุล	✓
50	เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม	ใครจะมีสิ่งใดที่ฉันไป ใครจะไป	บิลลี่ โอแกน	✓

ร็อกหัวกะทิ 3

รหัสปก CD G0261082
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ทุกคนเคยร้องให้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	สิทธิ์ของเธอ	หยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
3	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง	ด็ก ชิโร่	✓
4	คนที่ฆ่าฉัน	รอฉันหน่อย ฉันตามไม่ค่อยทัน	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
5	นักรบประหาร	ขอบใจสักครั้งที่พยายาม ออกจากทำให้	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓

6	ยิ่งโตยิ่งสวย	คนอะไรไม่รู้ ยิ่งโตยิ่งน่ารัก	BLACKHEAD	✓
7	รักเดียวใจเดียว	อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
8	ไม่รักดี	ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บ ไม่อยาก	เปเปอร์แจม	✓
9	ลืมได้เลย	ลืมได้เลยว่าเคย	รุติมา สดสุนทร(แหวน)	✓
10	คำมั่งง่าย	คำเดียวที่เธอคง	Y NOT 7	✓
11	พ่ายใจในใจ	มันเป็นเพียงแค่กระแสลมแรง	FLY	✓
12	ไม่ยอมตัดใจ	เธอได้ยินไหมว่าใครมันร้องเรียกอยู่	เสกสรรค ศุขพิมาย	✓
13	หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด	หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด ฉันคงไม่มาคอย	TAXI	✓
14	ไม่สมศักดิ์ศรี	หน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดี ไม่มีวัน	โท ธนาวดี	✓
15	ใจร้าย	จากวันที่ได้เจอเธอ เธอช่างแสนดีกับฉัน	BLACKHEAD	✓
16	คิดถึง	รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหมอลอย	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
17	กุหลาบในมือ	ก็รู้สักวันนั้นเธอก็ต้องไป เปลี่ยนใจ	SMILE BUFFALO	✓
18	อากาศ	เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรือเธอไม่เห็นฉัน	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
19	กดดัน	เคยเธอเคยบ้างไหม ต้องเป็น	เสาวลักษณ์ สิลละบุตร(แอม)	✓
20	ดูโง่โง่	เหตุการณ์มันผ่านไป สิ่งที่เหลือคาใจ	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
21	ไหนว่าจะไม่หลอกกัน	เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่สวยงาม	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
22	ใจฉันอยู่กับเธอ	ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างมันจบลงแล้ว	BLACKHEAD	✓
23	คนขี้ใจจ๋า	ฉันไม่รู้ ว่ามันเกิดอะไรกับฉัน	FLY	✓
24	อยากจะทำอะไรสักคน	หนใดที่ใจเหงานา ทศกราวที่เราเจอ	ไมโคร	✓
25	คนทั้งคน	ไม่จำเป็นต้องเสียใจ ไม่ต้อง	โท ธนาวดี	✓
26	อย่างน้อย	อย่างน้อยก็คนเคยซึ้ง	บิลลี่ โอแกน	✓
27	แพคนสวย	สวยก็ไม่ได้ ไม่สวยก็ไม่ค่อยดี	FLY	✓
28	ชมขาน	เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ	LOSO	✓
29	ช่องว่างในหัวใจ	ก็เหมือนเรือน้อย ฝากรสม	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
30	ก่อนเนื้อที่ยังรักเธอ	เวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยน ฉันจำเป็น	TAXI	✓
31	เธอเปลี่ยนไป	มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา	SYAM	✓
32	ขวน้ำตา	น้ำตาเลยเช็ดหัวเข่า เขาไม่รักเรา	วาสนา	✓
33	เธอลืมมาเพื่อหมั้นเข้มนาคาให้เดิน	เธอลืมมา เพื่อหมั้นเข้มนาคาให้เดินกลับ	BANDWAGON	✓
34	รักกินไม่ได้	เธอไม่รู้ใช่ไหม ว่าฉันนั้นมาจากไหน	STER	✓
35	ขอบใจที่พูดแรง	ถึงฉันจะรู้ว่าเธอไม่เคยรักฉัน	K-9	✓
36	น้ำเน่า...เงาจันทร์	รู้มัยเธอสวยจะมองก็ครั้งก็ยังไม่เบื่อ	บางแก้ว	✓
37	นอกคอก	ไอ้คนอย่างผม ก็ไม่เท่าไร	SMILE BUFFALO	✓
38	ไม่ดลก	สิ่งที่ได้เห็นกันมาอยู่ทุกวัน	อัครินทร์ นิดิพน(อ่า)	✓
39	เกินใจจะอดทน	เรื่องราวที่เธอได้ทำให้ฉันเห็นมัน	SYAM	✓
40	ไม่เป็นไร	ไม่เป็นไร ถ้าคิดว่าฉันไม่ใช่	อุลตรา ชัด...!	✓
41	ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด	เธอไม่ต้องกังวล ไม่แปลกอะไร	BLACKHEAD	✓
42	อย่าร้อนตัว	ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำที่ฉันเอ่ย	เอ็ม อรรถพล ประกอบทอง	✓
43	เกลียดความสงสาร	อย่ารักกัน ง่าย ง่าย	Y NOT 7	✓
44	เพียงรัก	ยืนอยู่คนเดียว ข้างเปล้าข้างเปลี่ยว	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
45	อยากบอกให้รู้	อยากให้เธอเดาใจมาฉัน	FLY	✓
46	นางฟ้ากับควาย	นางฟ้าองค์หนึ่ง กำลังหลงทาง	TAXI	✓
47	100 เหตุผล	คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ	STER	✓
48	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	BANDWAGON	✓
49	เล็กรา	เธอกับเขา เกินเลยไม่เคยได้คิด	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
50	ลาก่อน	สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกว่าสิ่งไหน	อัสนี โชติกุลวสันต์ โชติกุล	✓

The Divas&Supermen Live Audio Con

รหัสปก CD G0261083
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อาจจะเป็นคนนี้ Live Audio	ผ่านความระทม เกือบจนน้ำตา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);เสาวลักษณ์ สิล	✓
2	คิดถึง	รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหมอลอย	นิว นกัสนร ภูธรใจ;จิว ปิยบุษ เสือจงพร	✓
3	ที่สูง Live Audio	หนึ่งคนบนพื้น ที่ไม่อาจขีดขื่นผู้ขีดชะตา	อ้อฟ ป่องศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
4	ความผูกพัน(ชื่อความรักไม่ได้) Live	ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง ฉันคง	แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น	✓
5	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	ณัฐ ศักดาทร;แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น	✓
6	รักเธอสุดหัวใจ Live Audio	เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ	กัน นภัทร;แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น;จารุวัฒน์	✓
7	ห่วงใย Live Audio	จะไม่ถามว่าเหตุใดทำไมต้องจากกัน	จิว ปิยบุษ เสือจงพร	✓
8	Medley หัวใจขอมมา+มีเพียงแต่เธอ+		คริสติน่า อากีลารี	✓
9	ไม่ขอจะให้ Live Audio	รู้ดียิ่งกว่าใคร รู้ใจเธอดี น้ำเสียง	DA endorphine	✓
10	หยุดเข้มนาคา...แค่นาทีเดียว Live	รู้อยู่แล้ว ร้อยแล้ว ร้อยแล้วว่า	นิว นกัสนร ภูธรใจ;จิว ปิยบุษ เสือจงพร	✓
11	คำถามที่ต้องตอบ+คำถามเดิม		อ้อฟ ป่องศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
12	อกหัก	ความรัก ต้องฟังลงไป อนาคตที่สุดก็	แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น	✓
13	มีฟ้า มีดาว มีเธอ (Live Audio)	(เพลงมีแต่คิดถึง+อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง)	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);DA endorphine	✓
14	สักวันต้องได้ดี (Live Audio)	คนบางคนที่ขีดขื่นข่างข่างเย็น	นันท์ดา แก้วบัวสาย	✓
15	ไม่มีใครขอร้อง	เมื่อในวันหนึ่ง ที่เธอต้องตัดใจ	ปนัดดา เรืองวุฒิ	✓
16	เรื่องบนเตียง (Live Audio)	เข้าแล้วยังอยู่บนที่นอน เจ็บๆคนเดียว	บอย Peacemaker	✓
17	เพื่อนสนิท (Live Audio)	เพื่อนคนหนึ่ง แอมรักเธอ เกือบว่า ความลับนั้น	DA endorphine	✓
18	ระยะทำใจ (Live Audio)	เจ็บและจริงก็พร้อมจะไป แต่ฉันนี่เธอ	กัน นภัทร	✓
19	ไม่ยอมหมดหวัง (Live Audio)	ก็เคยฝันใฝ่ และเคยมันใจในวันนี้	เจนนิเฟอร์ คิม	✓
20	Medley ไม่ลืม+เพราะเขาคงเดียว+		ใหม่ เจริญประ	✓
21	อยากหยุดเวลา+อยู่นานๆ ได้ไหม		ศรัณยา ส่งเสริมสวัสดิ์	✓
22	คิดที่ไว้ใจ	อยากให้ลมหายใจ สุดท้าย ได้หมดไป	โคม THE STAR 8;นิว นกัสนร ภูธรใจ;จิว ปิ	✓
23	หมดคำถาม	ทรมานตั้งนาน ฉันรอมา	ดิว อรุณพงศ์ ชัยวิริณีย์	✓
24	แทงข้างหลัง...ทะเลถึงหัวใจ	ไม่ใช่ขี้นาย ไม่ใช่ละคร ที่ฉันมองเห็น	ณัฐ ศักดาทร	✓

25	คำอธิษฐานด้วยน้ำตา (Live Audio)	นาฬิกายังเดินและหมอนอยู่ทุกวัน เพียงแต่	โตม THE STAR 8	✓
26	Medley รักที่เป็นของจริง+สิ่งของ+		อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;นิว นกัสนร์ ภูธรใจ	✓
27	หนึ่งในพันล้าน (Live Audio)	คนที่มีรอยยิ้ม เวลาถึงกายชบลงดังกอน	กัน นกัทร	✓
28	ตะวันยังมีให้เห็น (Live Audio)	ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	X
29	ดอกไม้ในใจ (Live Audio)	เธอเองจะเคยรู้ไหม ชีวิตที่มันขาดเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
30	กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง (Live Audio)	ฉันรู้ว่าเธอรู และฉันก็ดรู	ใหม่ เจริญประ	✓
31	ยิ่งใกล้กันยิ่งหวั่นไหว+ไกลแค่ไหน		จารุวัฒน์ เขียววร่าม (โตม);ไธด์ ปราโมทย์	✓
32	เพราะบาง (Live Audio)	หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ	แก้ม วิชญาณี เบียกลั้น;นิว นกัสนร์ ภูธรใจ;	✓
33	ฉันอยู่ตรงนี้	ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการ	ดอล วันธงชัย อินทรวัตร;ปณิตดา เรืองวุฒิ;	✓
34	ภาพลวงตา	ภาพที่ทว่ามีเชื้อใย ภาพที่ท่าอะไร	โตม THE STAR 8	✓
35	ความเจ็บปวด (Live Audio)	ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคย	ปาล์มมี	✓
36	เธอ (Live Audio)	อยู่ไกลจนสลดสายตา ไม่อาจเห็น	COCKTAIL	✓
37	ความทรงจำในลมหายใจ (Live Audio)	มันคงเป็นโชคชะตา ที่ฉันต้องเข้าใจ	กัน นกัทร	✓
38	ไม่รัก...ไม่ต้อง	ยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง	นิว นกัสนร์ ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
39	Medley รักแท้แพ้ใกล้ชิด+เต็มใจจะสูญเสีย		นันทิดา แก้วบัวสาย	✓
40	ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ (Live Audio)	จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);ใหม่ เจริญประ	✓
41	อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง (Live Audio)	ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้าไม่เคยมาร่วมทาง	DA endorphine	✓
42	กอดหน่อยได้ไหม (Live Audio)	เมื่อเธอไม่อยู่ หรือฉันต้องไป ในความ	พลพล	✓
43	รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา (Live Audio)	เวลาที่ล่วงเลย นั้นทำให้คนเปลี่ยนไป	กัน นกัทร	✓
44	คนเลวที่รักเธอ (Ver.Piano)	โมโหตัวเอง ที่มาถึงช้าไป ก็ฉันแค่	ปณิตดา เรืองวุฒิ	✓
45	นาฬิกาที่ไม่มีฉัน	เล่นเกมสลับตากับหน้าจอ ทั้งยังเป็น	ดอล วันธงชัย อินทรวัตร	✓
46	เกิดมาแคร์กัน (Live Audio)	และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
47	นาฬิกาเรือนเก่า (Live Audio)	นาฬิกาเรือนเก่า เวลาไม่เดินแล้ว	ปาล์มมี	X
48	สิ่งสำคัญ (Live Audio)	ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ มันจะมีอะไร	DA endorphine	✓
49	รักแล้วรักเลย (Live Audio)	เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา	ใหม่ เจริญประ	✓
50	เรามา (Live Audio)	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยภูมิใจ	ลิตติมา สดสุนทร(แหวน)	✓

รวมฮิต เพลงใต้ (หรือแรง)

รหัสปก CD GX0261065

วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เสียงจากพิทลวง		เอกชัย ศรีวิชัย	X
2	รักพี่ไข่น้อย	ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่น้อย	ดาวใต้ ปลายพระยา	X
3	เมฆบังฟ้า		น้องเดี่ยว สุวรรณแว่นทอง	X
4	โซว์เบอร์ไม่โซว์ใจ	เห็นแต่เบอร์โซว์คนโทรไม่ร้ออยู่ไหน	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
5	วอนขอให้รอสิพี่	สิพี่นะน้อง ขอให้รอ...คำวารอ	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
6	เขียนฝันไว้ข้างฝา	เขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหว ลุกต้องทำ	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
7	นักเรียนหลังห้อง	นักเรียนหลังห้องเจ้าของเหรียญทอง	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
8	เพลงรักเพลงคิดถึง	ฝากรักลมพามาหาพี่ จากใจหนึ่งเดียว	ดาวใต้ ปลายพระยา	X
9	ชมคู่ย่ำหวัน		เอกชัย ศรีวิชัย	X
10	รอธารน้ำใจ		น้องเดี่ยว สุวรรณแว่นทอง	X
11	อยากมีใครให้คิดถึง	นั่งมองข้างฝา มีรูปดาราลายใบ	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
12	ฝากใจใส่ซอง	ติดรูปถ่ายแม่...เอาไว้แลหวนอน	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
13	ขอเจ็บครึ่งใจ	ความหลอ้งดา น้องเลยศึกษาประวัติ	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
14	นางเอกในใจ	ดากับใจ ให้คะแนน...ตรงกัน	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
15	ยางผลัดใบผลัดรัก		ดาวใต้ ปลายพระยา	X
16	น้องน้ำผึ้ง		เอกชัย ศรีวิชัย	X
17	หลง		น้องเดี่ยว สุวรรณแว่นทอง	X
18	รองเข้าฝัน	ห้อง ๆ ๆ งอ ๆ ๆ งอ ๆ รับมาเข้าฝัน	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
19	เล่นซ่อนหาทำไม	จะเล่นซ่อนหาทำไม ทำไมไม่ถ้อ เตะตะกร้อ	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
20	แฟนเพลงมืออาชีพ	เข่าวงการเพลงมานานปี แต่ยังไม่ม่	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
21	ไอ้เท่งมันชวน	ไอ้เท่งมันชวน... เลยหยวน ๆ ไปกับมัน	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
22	แค่อยากให้รู้ว่ารัก	เนาะ วี ตา สุ กาดอกคือ กาเซะกาม	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
23	สุดทางรักจุดพิภรด	หัวใจอึกเสบ ต้องเข้ากรุงเทพฯ	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
24	เพลงรอที่พุมเรียง	หัวใจยังจำ ถ้อยคำ หน่มเมืองชุมพร	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
25	ผิดที่คิดไปเอง	รักถูกตักลับ ตั้งแต่เริ่มนับหนึ่ง	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
26	ขานน้องเที่ยวใต้		น้องเดี่ยว สุวรรณแว่นทอง	X
27	คอยพี่ที่ปีกษใต้		ดาวใต้ ปลายพระยา	X
28	ฉลองวันปราชัย		เอกชัย ศรีวิชัย	X
29	คนดีคนเดิม	โทรมาทุกวันแต่คุยกันสั้นลง สั้นลง	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
30	อยู่ใกล้ก็หวง อยู่ไกลก็หวง	ยอมรับว่ากลัว ยามที่ฉันไม่อยู่	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
31	เขามา น้องลาก่อน	เขามา เขามาแล้วพี่ ผู่หญิงคนที่พี่บอก	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
32	สาวลืมบ่าวแล้ว		น้องเดี่ยว สุวรรณแว่นทอง	X
33	ขอคะแนนรัก	จะท้ออย่างไร ให้เธอรัก เป็นปัญหาหนัก	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
34	คิดถึงรู้ไหม	คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรู้มั้ย	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
35	สาวผมแดง		เอกชัย ศรีวิชัย	X
36	ตบให้ตาหลุด		ดาวใต้ ปลายพระยา	X
37	มนต์มด	เมื่อก่อนนี้ พี่ชมว่าหรือจิงหู	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
38	หน่มเมืองตอ	พี่หน่มเมืองตอ อยากจะขอรักน้อง	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
39	บ้านนอกในดวงใจ	ลืมใจไว้ที่บ้านนอก ตั้งแต่เธอบอก	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
40	ถามฟ้า หารัก	ไอ้ แฟนจ๋า เธอมาในฝัน แต่ความจริงนั้น	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
41	พี่ทะเล	ใครจะมาเต็ม...อย่างพี่...ไม่มี	ดวงจันทร์ สุวรรณ	✓
42	บึงสะหม้อขอร้อง	บึงสะหม้อขอร้อง บึงสะหม้อขอร้อง	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
43	คนเหงาที่แอบงอน	คนอยู่บนฟ้า คงส่งมาให้เราเดินเดี่ยว	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
44	คนใต้ไม่หวาน	คนใต้ไม่หวานกลัวขานเหมือนหวาน	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓

45	น้ำตาโนราห์	จดหมายสีฟ้า จำนำถึงโนราห์เพ็ญ	ดวงจันทร์ สุวรรณี	✓
46	แกงคั่วกลางกรุง	หอม..แกงคั่ว สงกลัยย์..จากห้องข้าง	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓
47	อยากจบบนแก้วเจ้า	ตัดสินใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
48	อยากจุกดฟ้าควาดาว	อยากจุกดฟ้าลงมาใกล้ๆ ดาวที่ดูห่างไกล	บิว พงศ์พิพัฒน์ คงนาค	✓
49	คิดถึงพี่ขาว	หม้ายพี่..อยู่แค่..ขาดคนดูแล..หัวใจ	ดวงจันทร์ สุวรรณี	✓
50	สัญญาครึ้มแม่	แม่เหนื่อยมาพอ ลูกขอให้แม่พักกาย	กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ)	✓

รวมเพลงลูกทุ่ง สลับกันร้อง พี่น้อง

รหัสปก CD G0261076
วันที่วาง 28/06/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	จดหมายฉบับสุดท้าย	แม่นหากเธอได้อ่านจดหมาย	ค่าย อรทัย	X
2	กลับคำสาหล้า (Cover)	คำสั้นๆ ที่ความยาวนานไปถึงนาที	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
3	หมองเก่า	ยังคิดถึงอยู่ อายยังคิดถึงถึง เสียขวัญาที่	ด็กแดน ชลดา	X
4	น้ำตาหยดยังกด like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง ไม้ได้	เสถียร ทামী	✓
5	ลืมน้องไว้ตรงนี้ล่ะ	อายเมื่อยบ่นที่ต้องฝัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
6	ลืมอายไว้ตรงนี้ล่ะ(Cover)	เจ้าเมื่อยบ่นที่ต้องฝัน	ตรี ชัยณรงค์	✓
7	รอสายคนใจดำ	ใจดำแท้หนอ ทั้งให้หน้าจางว่างงาน	ก้านตอง พงเงิน	✓
8	นั่งเฝ้าเขาจับ	ไผ่โทรมานั่งคือเฝ้าหน้าเขาม่วนแท้	เต๋อ ภูศิษฐ์	✓
9	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว	ค่าย อรทัย	✓
10	คิดถึงจังเลย	ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย	ไมค์ ภริมย์พร	X
11	ลิเท่น้องให้บอกน Cover Version	แปลว่าหยิ่งน้องอาย กับอาการเปลี่ยนไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดดา)	✓
12	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮาสีมาพอกัน	เจมส์ จตุรงค์	✓
13	จันทาลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้สั้นสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
14	ก่อนชี้ฟ้า (Cover)	อยู่ใต้ฟ้ากะบ่ได้ย่านฝัน ฮักผู้ลางคนเลยบ่	ลำเพลิน วงศกร	✓
15	คิดถึงรอกอดแม่ (ละครราชินีหมอลำ)	ก่อนนอนคิดถึงฮอด บ่ได้กอดแม่นานแค่วัน	หนึ่งธิดา โสภณ (หนุณา)	✓
16	ชีวิตไม่พร้อม แต่หัวใจพร้อม	ชีวิตควรจะโรยด้วยกลีบดอกไม้ ฉันไม่รู้	พี สะเดิด	✓
17	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมใส	อายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
18	หมอนขาด สาดฝันเก่า	วางไว้สา..ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	เน็ค นฤพล	✓
19	ต้องมีสักวัน	ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ท่องคำเดิมฝัน	ด็กแดน ชลดา	✓
20	คิดถึง...คิดถึง	อยู่ๆ ความเหงา ก็เข้าสิงสู่หัวใจ	ไมค์ ภริมย์พร	✓
21	คิดถึงเธอ	ใจคนไม่แน่นอนมันเยือกเย็น	เอ็นขวัญ วรัญญา	✓
22	อยากมีเธอเป็นแฟน	คนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทำนอง	เดวิด อินธี	✓
23	คนมันหึง	ฉันยอมรับที่ทำหึงตั้งเจยซา ทำตัวมีปัญหา	เปาวลี พรพิมล	✓
24	ให้เอ็นอ้ายว่า...ผู้บ่าวเก่า	อยาดอกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	เสถียร ทামী	✓
25	โซว์เบอร์ไมโซว์ใจ	เห็นแต่เบอร์โซว์คนไหนไม่ร้อยใจ	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดดา)	✓
26	หัวใจมันง่าย	มันก็ตีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บชะง่าง	พี สะเดิด	✓
27	โต เร มี	โต เร มี โต เร มี ซอลลา นูขอเวลา	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
28	ดาวเด่น ม.ต้น	ทางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ต้น	หนึ่งธิดา โสภณ (หนุณา)	✓
29	ขาดคนเหงา	บ้านที่ขาดคนเหงา	เต๋อ ภูศิษฐ์	✓
30	ที่ว่างในใจเธอ	จะให้พูดจา ในฐานะอะไร	เปาวลี พรพิมล	✓
31	กำลังใจในแววดา	ตั้งคำว่าสู้ที่ซ่อนอยู่ในแววดาบ่	เสถียร ทামী	✓
32	กรุณาอย่าเผลอใจ	เขามาฮักอ้าย บอกจากใจว่าเป็นหญิง	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดดา)	✓
33	อยากให้เธอเข้าใจ	ผู้ชายคนนี้อาจเป็นคนดีของเธอ	พี สะเดิด	✓
34	รักคนโทรมาจังเลย	จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง	เปาวลี พรพิมล	✓
35	ดอกจามาน	ดอกจามานสะพรั่งหน้าแล้ง ดอกสีแดง	เต๋อ ภูศิษฐ์	✓
36	ดีด ร.วิชาลิ้ม	วิชาลิ้มเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน	เอ็นขวัญ วรัญญา	✓
37	เด็กคู่	น้อยใจ ยังไงไม่รู้ เป็นเด็กคู่	ไมค์ ภริมย์พร	✓
38	เด็กบีม	ขอยจากอีसानหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรี	ค่าย อรทัย	X
39	รักคุณยิ่งกว่าใคร	รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร	เต๋อ ภูศิษฐ์	✓
40	รองเข้าฝัน	หงอ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ ๆ รับมาเข้าฝัน	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
41	น้ำตาหล่นบนที่นอน	น้ำตาหล่นบนขอบเตียง	หนึ่งธิดา โสภณ (หนุณา)	X
42	ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.คู่ขาว ไทบ้าน)	เรียนเรียงคำร้อย ฝากเพลงลอยสายลม	เต๋อ ภูศิษฐ์	X
43	ทรายกับทะเล	จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกข์เพียงใด	ค่าย อรทัย	✓
44	แค่ขกรับเชิญ	งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่ขกรับเชิญ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
45	เจ็บนี้ไม่มีวันจาง	ไม่ร้องได้ใจก็มันเสียใจไปแล้ว	ด็กแดน ชลดา	✓
46	เดาใจฟ้า	เสียง...รักเจ้าแบบเดาใจฟ้า	พี สะเดิด	✓
47	อยากลืมแฟนเขา	เว้าแบบแป้นแป้นถึงอ้ายมีแฟน	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดดา)	✓
48	โฉมนาง	ช่างเฉิดโฉมงามประโลมใจ	เต๋อ ภูศิษฐ์	✓
49	สาวกระโปรงเหียน	สาวกระโปรงเหียนมือนี้บ่เรียนแล้วบ่	ไมค์ ภริมย์พร	✓
50	ล้างจานในงานแต่ง	งานแต่งเขาแข่งแย่งเอาไปก่อน	ก้านตอง พงเงิน	✓